Đã Từng, Không Cách Nào Biến Mất

Giới thiệu
Mãi đến cuối cùng, nàng mới phát giác người mình thích là hắn, … Nhìn thấy thân hình kia ngày xưa đủ ấm áp hiện giờ lại là một thi thể lạnh băng như thế , … Nàng nhớ tới lời nói cuối cùng của hắn với nàng, trong lòng lại vạn phần đau đớn, … Nguyên lai những lời nói quan tâm này đều là di ngôn! Nhưng nàng sẽ không để cho hắn cứ như vậy chết đi, cho dù phải mất đi hết thảy nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hắn sống lại, bởi vì nàng, thiếu hắn một lần trở lại.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/da-tung-khong-cach-nao-bien-mat

Mục lục

1. Chương 1: Rơi Xuống Nước Xuyên Qua

2. Chương 2: Tới “hắc Tính”

3. Chương 3: Vào Ở Vũ Vương Phủ

4. Chương 4: Khai Hoa

5. Chương 5: Phạm Sai Lầm

6. Chương 6: Giam Trong Phòng Chứa Củi Ba Ngày

7. Chương 7: Nàng Sắp Chết Rồi, Hắn Khẩn Trương

8. Chương 8: Trở Thành Bằng Hữu

9. Chương 9: Càng Ngày Càng Lệ Tuôn

10. Chương 10: Rời Khỏi Vũ Vương Phủ

11. Chương 11: Tìm Nơi Hỏi Thăm

12. Chương 12: Xảo Nhi Xuất Hiện

13. Chương 13: Xảo Nhi, Là Ngươi Thay Đổi

14. Chương 14: Công Chiếm Nam Dương

15. Chương 15: Lao Tới, Chiến Trường

16. Chương 16: Viêm Bân Chết Rồi

17. Chương 17: Mất Đi Tất Cả, Cũng Sẽ Không Hối Tiếc

18. Chương 18: Rừng Đào, Nhà

1. Chương 1: Rơi Xuống Nước Xuyên Qua

"Ách. . . . . . Hảo no bụng đó! ~" Khó khăn vuốt bụng nhỏ tròn tròn, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu dí dỏm ở trên cỏ xanh mơn mởn lăn lộn.

"Lôi Lôi, ngươi đều đã lớn rồi a..., làm thế nào vẫn còn không đổi được những thói quen xấu này đây?"Giọng nữ oán giận xen lẫn bất đắc dĩ đối với cô gái đáng yêu. "Cái gì gọi là thói xấu nha, Xảo Nhi. Ngươi không phải học ta à, hừ! ~" Ném cho cô gái áo trắng một cái xem thường, Hãn Lôi Lôi càng thêm phóng túng ở trên thảm cỏ lăn qua lăn lại, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười‘ hắc hắc ’ . "Di! ~ Bẩn thỉu, ta mới không cần ! ~" Gương mặt Xảo Nhi rõ ràng ghét bỏ, vội vàng nhảy ra xa hơn một thước. "Stop! ~ Cái gì mà bẩn thỉu chứ. Cái này gọi là cảm thụ Thiên Nhiên, cảm thụ hiểu không? ~" Hãn Lôi Lôi từ trên bãi cỏ bò dậy, chỉ vào sân cỏ sớm bị nàng ép tới phải không cỏ khoác lác vô s> "Đây chính là gần sát Thiên Nhiên, mà ta nhận thấy nó chẳng qua là một phần tử trong thiên nhiên rộng lớn —— cỏ nhỏ mà thôi. Mà cỏ nhỏ lớn lên trên mặt đất cho nên là một phần tử của thiên nhiên. Nó sinh trưởng ở trên mảnh đất này, bởi vì nó sinh trưởng ở đây tạo hương thơm bốn phía trên đất, cho nên người chủ nhân như ta đây phải có nghĩa vụ cảm thụ một chút, mà mảnh nhỏ của thiên nhiên này cũng đặc biệt nguyện ý được ta cảm thụ. Nhìn xem, nó cũng vui vẻ cười đến gãy lưng rồi, cho nên a. . . . . ." "A a a, Lôi Lôi a, van cầu ngươi đừng nói nữa, van cầu ngươi, tha cho ta đi! ~" Xảo Nhi bước nhanh tới ôm lấy chân phải thật nhỏ của Hãn Lôi Lôi, bộ mặt thống khổ đầy nước mắt. "Tại sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không rõ ràng sao? Vậy ta lại nói rõ ràng một chút! ~"Hắng giọng một lát, Hãn Lôi Lôi há mồm muốn nói, tốc độ của Xảo Nhi so với thanh âm truyền ra của nàng nhanh hơn, đưa tay trực tiếp bưng kín môi anh đào của cô sắp líu ríu không ngừng , "Không cần a, Lôi Lôi, bỏ qua cho ta đi! ~" "A?" Vuốt ve tay nhỏ bé của Xảo Nhi, Hãn Lôi Lôi đắc ý nhìn nàng, "Như thế nào, ta phân tích đủ thấu đáo rồi chứ! ~""Đúng vậy a, thấu đáo thấu đáo! ~" Xảo Nhi đầu gật giống như gà con mổ thóc. "Hắc hắc, Xảo Nhi, ngươi có thấy được nước hồ bên kia không a? Có phiếm lam quang ! ~" Hãn Lôi Lôi chỉ chỉ sau lưng nước hồ Xảo Nhi. "Lam quang?" Mặc dù rất là nghi hoặc nhìn khóe miệng Hãn Lôi Lôi cười tà, nhưng lòng hiếu kỳ cuối cùng cũng chiến thắng ý chí. Nàng quay đầu lại nhìn về phía hồ, lại phát hiện căn bản không có hiện lam quang gì hết. Sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi lực đẩy, nàng không khỏi ở trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn mình một chút vậy cũng không ý chí như thế. "A! ~" "Oa a! ~" "Phù phù. . . . . . Phù phù. . . . . ." Tiếng rơi xuống nước truyền đến, lại có đến hai tiếng. "Ô. . . . . . Xảo Nhi! Ngươi quá độc ác rồi, tại sao có thể nắm chân ta không thả a! ~" Điều chỉnh vị trí của mình, Hãn Lôi Lôi giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng chỉ làm tăng thêm vẻ đáng yêu của nàng. "Ha ha, chuyện không liên quan đến ta a. Mới vừa rồi một tay ta che cái miệng muốn nói không ngừng của người kia, nhưng một tay kh không có buông ra , ai kêu chính ngươi không thấy rõ đây?" "Hừ, tiểu nhân gian trá." "Vậy đánh lén sau lưng người khác,gọi là cái gì đây?" Xảo Nhi buồn cười nhìn nàng. "Là chính nhân nữ tử." ". . . . . ." Triệt để im lặng không nói được gì rồi. "Ai, đều là ta không tốt, lừa ngươi mới làm hại chúng ta cùng nhau rơi xuống. Ta bảo đảm lần sau nhất định sẽ không lừa ngươi nữa." "Thật?" Mặt Xảo Nhi tỏ vẻ không tin. "Ừ, tuyệt đối so với vàng còn thật hơn." Hãn Lôi Lôi dừng một chút, nhìn địa phương mới vừa rồi rơi xuống một chút , trong lòng vạn phần cảm khái, không kìm hãm được nói: "Lần sau trực tiếp đẩy ngươi xuống là được, không phải sao?" ". . . . . ." Quả nhiên. "Ngươi thật đúng là. . . . . ." Xảo Nhi đang muốn trách mắng nàng cái gì, lại đột nhiên mở to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sau lưng Hãn Lôi Lôi, vươn tay chỉa về phía nàng, "Lôi Lôi. . . . . . Ngươi. . . . . . Phía sau ngươi có. . . . . . Có lam quang. . .." "Ừ?" Hãn Lôi Lôi nhìn biểu tình khoa trương của nàng mà ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền vuốt ve tay nàng bĩu môi nói: "Thật không có sáng ý!Muốn gạt ta thì cũng nên kiếm cái cớ mới đi chứ!~" "Không. . . . . . Không phải, Lôi Lôi, thật. . . . . . Thật sự có a. . . . . ." Xảo Nhi cả kinh, nước mắt ở trong hốc mắt sắp trào ra đến nơi. "Xảo nhi?" Hãn Lôi Lôi lần này ngốc thật rồi, không biết. . . . . . Thật sự có chứ? Run rẩy xoay người, trong nháy mắt, đập vào mắt nàng chỉ có một phiến phiếm lam quang sâu kín trên mặt hồ.Gừng tinh linh nhảy vũ điệu màu lam như ở trên mặt hồ. "A!

~ yêu quái a!

~~" Tiếng thét chói tai như giết heo truyền đến. Xảo Nhi vội vàng bụm cái miệng của nàng lại, đang muốn nói gì lại phát hiện dưới chân có thứ gì đó đang lôi nàng xuống. Trong lòng nàng chấn động, vội cúi đầu xem. Nàng không nhìn còn khá, vừa nhìn đã giật mình. Những tinh linh đang nhảy múa cư nhiên lôi chân của nàng cùng Hãn Lôi Lôi thẳng tắp kéo xuống dưới. Mà Hãn Lôi Lôi bên cạnh cư nhiên bị lam quang trên mặt hồ dọa cho sợ tới mức ngất đi. "Lôi Lôi, Lôi Lôi! ~ Ngươi tỉnh tỉnh a! ~" Cho dù nàng gọi thế nào Lôi Lôi vẫn bất tỉnh như cũ. Điều này làm cho Xảo Nhi không khỏi có chút hoảng loạn. Tại sao Lôi Lôi sớm không bất tỉnh muộn không bất tỉnh, cố tình lại ở nơi này, trong thời khắc mấu chốt này mà ngất đi a? Nếu lấy lực lượng của nàng nhất định có thể thoát khỏi những thứ này, nhưng là mình không được ah..., vậy nên làm sao bây giờ? Vũ điệu tinh linh càng kéo càng sâu, mãi cho đến khi đem túm hai người chìm sâu vào trong nước. Một giây trước khi mất đi tri giác , Xảo Nhi nỗ lực lôi kéo đã Hãn Lôi Lôi bởi vì mình không đủ lực kéo mà rời mình đi. Biết rõ mình đã vô lực kéo, song nhìn nàng cách xa mình, Xảo Nhi nhàn nhạt nói ra điều gì mơ hồ không rõ. Sau đó, cùng với Hãn Lôi Lôi, biến mất ở trong vùng tối tăm. —— Lôi Lôi, nếu như mà ta chết, như vậy ta sẽ cầu xin thần để cho ta đời sau. . . . . . Còn nhớ rõ ngươi.

2. Chương 2: Tới “hắc Tính”

Ánh trăng lên cao

Bốn phương là một mảnh 喧 ồn ào, những người mặc xiêm áo sắc thái ảm đạm không ngừng đi qua đi lại, tựa hồ rất vội vàng. Những người bán hàng càng thêm không ngừng gào thét, khen ngợi chỗ vật bán của mình. Chỉ có hai nam tử chậm rãi xuyên qua đám người, mà trên người bọn họ mặc xiêm áo sắc thái diễm lệ cùng đường may tỉ mỉ. Còn có ngọc bội tinh xảo bên hông, không một chút tiếng động nói rõ thân phận cao quý của bọn họ. Mà bọn họ cũng có gò má anh tuấn bức người. Trước khi mọi người đưa mắt từ bên người bọn họ dời đi thì không khỏi cũng sẽ thoáng để ý. Bởi vì người dời đi cũng không phải chỉ có một hai người, mà là toàn bộ người, hơn nữa vây ở trước cửa một khách sạn nhà đặt tên là ‘ Hắc Tính’. "Nha, đây là cô nương nhà ai a, làm sao lại nằm ở phía trước khách sạn này đây?" Một vị nhân sĩ chính nghĩa không khỏi nghi ngờ. "Chỉ là dung mạo cô nương này cũng thật tốt. Một khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người ta thương yêu. Vóc người mặc dù kiều nhỏ một chút nhưng vẫn rất đầy đặn a. Nếu có thể lấy về nhà, cũng sẽ hưởng thụ vui vẻ." Một vị người gian trá không tốt bụng quan sát thân thể kiều nhỏ của cô bé kia, một đôi con ngươi nhỏ hẹp đảo quanh liên hồi, tựa hồ tính toán cái gì> "Đúng vậy a, đúng a! ~" Quần chúng hưởng ứng. "Tránh đường chút. . . . . ." Tốc độ đám người đột nhiên mau hơn , nam tử anh tuấn mặc trường bào màu trắng ngà không khỏi nghi ngờ nhìn về phía đám người đông kín không ngừng chen chúc. Trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt phát ra giọng nam từ tính vô cùng dễ nghe lại mê người. "Đến xem một chút." "Dạ, Vương gia." Nam tử đi phía sau nam tử mặc trường bào màu trắng ngà cũng rất anh tuấn, sau khi trả lời hùng hậu chắc chắn liền đưa tay dùng nội lực chấn động đám đông, nhất thời trước mặt liền xuất hiện một con đường mòn. Nhấc chân ưu nhã đi vào ở trong ánh mắt kinh dị của mọi người, nam tử mặc trường bào màu trắng ngà một đôi tròng mắt lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm vào người xinh đẹp trên đất đang hôn mê bất tỉnh, động cũng không động. "Nha, chẳng lẽ vị nhân huynh khí chất phi phàm này cũng yêu thích cô gái đang hôn mê kia sao?" Vị kia nhân sĩ chính nghĩa lại phát ra thanh âm đặc biệt kia.> "Đúng vậy a! Chỉ là vị nhân huynh này thật quá anh tuấn tiêu sái, khí chất phi phàm a." Một người dân Ất thành khẩn nói ra tiếng. Nhưng Diệp Hạo Vũ cũng không có để ý tới bọn họ, chỉ là nhàn nhạt, nhàn nhạt nhìn cái người kiều nhỏ đó . "Ai yêu, sao lại có nhiều người đứng trước khách sạn thế này a! ~" Lão bản khách sạn đi ra,là một nam tử trung niên có bộ mặt dữ tợn, cằm dài lại còn có nốt ruồi to đùng dính râu. Đợi khi thấy rõ người nằm trước cửa thì miệng lão liền toát nước miếng rào rào. Tiểu nhị bên cạnh thấy hắn như thế, cũng cúi đầu nhìn qua, ngay sau đó hai mắt sáng lên, lập tức nói: "Cô gái này té xỉu ở trước cửa bổn điếm, cho nên sẽ thuộc về lão gia của chúng ta." "Cái gì? Không công bằng a, này. . . . . ." Người nào đó không có hảo ý bày tỏ thái độ phản đối. "Đúng vậy a, Đúng vậy a." Quần chúng hưởng ứng. "> Người trên đất đột nhiên phát ra thanh âm. Đang lúc mọi người ngừng thở chờ nàng thức tỉnh lúc lại phát hiện nàng chỉ giật giật thân thể, đổi tư thế mà thôi. "Khụ! ~" Thị vệ đứng sau lưng Diệp Hạo Vũ nhẹ giọng ho khan một cái, ánh mắt mất hồn của đám đông vội thu lại. "Cái gì mà không công bằng chứ. Đây là khách sạn lão gia của chúng ta, lão gia chúng ta có quyền định đoạt." Tiểu nhị bất mãn lớn tiếng phản bác. "Ách. . . . . ." Lần này Hãn Lôi Lôi thực sự tỉnh lại, vuốt vuốt cặp mắt trong veo như nước, duỗi lưng một cái liền đứng lên. Nhưng lại bởi vì mọi người vây xem mà sợ hết hồn. "Để cho cô nương này tự mình quyết định đi."Một nhân sĩ chính nghĩa đề nghị. ". . . . . . Được rồi." Tiểu nhị đành chịu gật đầu. "Quyết định cái gì?" Hãn Lôi Lôi vẻ mặt nghi ngờ. "Là lưu lại khách điếm này hay là> "Khách sạn?" Nguyệt Lôi Lôi nhìn người chung quanh một chút, lại nhìn chiêu bài treo trên đỉnh đầu một chút, nhất thời ngẩn người, "Nơi này. . . . . . trông giống như ở cổ đại a?"Nàng ngây ngốc cắn cắn ngón tay mảnh khảnh trắng noãn trầm tư. "Cổ đại?" Lão bản không hiểu. "Ách. . . . . . Ta vẫn là nên rời đi thôi! ~" Hãn Lôi Lôi đáp lại câu hỏi rồi mỉm cười đi ra khỏi đám người. "Cô nương xin dừng bước." Người không có hảo ý gọi Hãn Lôi Lôi lại. "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Hãn Lôi Lôi nghi ngờ xoay người. "Đúng vậy a, không biết cô nương có nguyện ý gả làm vợ An mỗ hay không? Chắc chắn An mỗ sẽ hảo hảo đối đãi ngươi." "An mỗ?" Danh tự hảo kỳ quá> "Đúng vậy a. Ta họ An tên Vân, cô nương có thể đáp ứng hay không?" "Ngươi có phải nhận lầm người hay không nha? Chúng ta lại không biết nhau, ta vì cái gì lại muốn gả cho ngươi?" Hãn Lôi Lôi không hiểu nhìn hắn. "Ngươi. . . . . ." An Vân Sinh tức giận nhìn nàng, "Gả hay không gả?" "Không lấy." Nữ nhân này rõ ràng giả bộ ngu. Tức giận liền vung tay về phía nàng. "Hô! ~" Một hồi gió lạnh lướt qua bên tai, Hãn Lôi Lôi tức nhìn An Vân. "Ngươi muốn làm gì?"

3. Chương 3: Vào Ở Vũ Vương Phủ

"Hừ, trái lại giả bộ ngu rất lành nghề, ngươi chờ đó cho ta ." Dùng sức thu hồi tay của mình, An Vân cũng không nhìn xem là ai bắt được tay của mình liền xoay người rời đi.

"Không sao chứ?" "Cám ơn! ~" Ngẩng đầu hướng Diệp Hạo Vũ thi triển hồn nhiên tươi cười, Hãn Lôi Lôi khẽ đánh giá một thân cổ trang của mình. Ống tay áo to lớn, chéo quần nhỏ hẹp, nhẹ nhàng phất phới bên hông là dây tơ vàng, vòng cung thân thể hoàn mỹ, quần lụa mỏng thêu hoa lan đáng yêu . Tất cả đều mang màu thủy lam nàng thích nhất, đơn điệu, lại không mất phong thái tinh khiết. "Nhà của ngươi ở đâu?" Diệp Hạo Vũ lạnh lùng hỏi nàng, tựa hồ cũng không để ý sự lãnh ngạo của mình sẽ hù dọa cô gái yếu đuối, khéo léo đáng yêu trước mắt này. "Nhà?" Hãn Lôi Lôi ngẩn người, ngay sau đó đáp phi sở vấn> "Có thể giúp ta tìm một người không? Nàng gọi là Xảo Nhi, dáng dấp rất đẹp." "Xảo Nhi?" Nhìn một chút Hãn Lôi Lôi, Diệp Hạo Vũ xoay người muốn rời đi, nàng lại đưa tay nắm lấy trường bào của hắn. "Ta tên là Hãn Lôi Lôi, tên ngươi là gì?" Ngẩn người nhìn chằm chằm dung mạo ngây thơ của nàng một chút, Diệp Hạo Vũ lãnh đạm nói: "Diệp Hạo Vũ." "Ngươi có biện pháp giúp ta tìm được Xảo Nhi, đúng không? Có đúng hay không?" Hãn Lôi Lôi siết chặt xiêm y của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn mong đợi nhìn hắn. ". . . . . . Ừ." Khẽ gật đầu, Diệp Hạo Vũ hiển nhiên có thể. "Vậy ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ô ô, ta ở chỗ này vô thân vô cố, Xảo Nhi nhất định cũng giống như ta vậy. Không có Xảo Nhi ta thật sự không có cách nào sinh tồn a, van cầu ngươi giúp ta một chút. Nếu lỡ Xảo Nhi rơi vào trong tay người xấu nhất định phải chết. . . . . . Ô ô! ~" Hãn Lôi Lôi có chút kích động rơi xuống vài giọt nước mắt trong suốt. Lần nữa sững sờ nhìn nàng một chút, Diệp Hạo Vũ tựa hồ cũng không muốn để ý, nhưng nước mắt của nàng lại làm cho nội tâm của hắn có một loại tâm tình phức tạp. "Ừ." Nhẹ giọng đồng ý, lại chỉ bởi vì không muốn nhìn nàng rơi lệ. "Hãn cô nương, mời theo thuộc hạ đến phủ chọn nơi ngài muốn đặt chân." Thị vệ anh tuấn khẽ lên tiếng. "Phủ?" Hãn Lôi Lôi ngẩn người, cố gắng tìm kiếm trong đầu từ ‘ phủ ’ của cổ đại là có ý gì, hồi lâu lại chỉ hận ngày xưa sao không chăm đọc sách chút. "Ừ." Diệp hạo Vũ gật đầu một cái. "Vậy. . . . . . Được rồi." Dù sao mình cũng không có chỗ để đi. Lau nước mắt, Hãn Lôi Lôi theo sát Diệp Hạo Vũ rời đi. Vũ vương phủ "Oa! ~ Thật to > Kinh ngạc vòng quanh cây cột thật to vài vòng, Hãn Lôi Lôi vui vẻ nhìn bốn phía. "Đây đã là phòng của ngài rồi, ngài xem thấy thế nào?" Đẩy ra cửa gỗ một cái liền nhìn thấy phong cảnh bên ngoài ưu nhã, không khí mới mẻ ùa vào, thị vệ anh tuấn nhìn Hãn Lôi Lôi chờ đợi câu trả lời của nàng. "Đây là phòng của ta?" Giật mình đi vào, bên trong tuy là cổ hương cổ sắc , nhưng lại có một loại mỹ đặc biệt. "Ừ, ta rất thích nơi này, cám ơn! ~" Nàng lập tức nhào vào lên chiếc giường thật to, Hãn Lôi Lôi thử cảm xúc một chút rồi nhảy xuống luôn, nhìn chằm chằm thị vệ anh tuấn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn mình cũng rất buồn cười nha. Nàng mỉm cười nói: "Ở đây có ao nước hay không a? ~" "Dạ?" Thị vệ không hiểu nàng hỏi cái này để làm gì. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, Hãn Lôi Lôi giải thích: "Ta thích nước, nơi này có không?" "Có." Thị vệ gật đầu một cái. "Tất cả đồ ở nơi này thật tốt! ~" "Dạ." "Ta sẽ không làm phiền các ngươi lâu đâu! ~ Chỉ chờ các ngươi tìm được Xảo Nhi giúp ta, ta sẽ đi liền, hắc hắc! ~" "Dạ, thuộc hạ cáo từ." Đợi đến khi Hãn Lôi Lôi cho phép thị vệ liền xoay người đi ra khỏi cửa. Hãn Lôi Lôi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng thị vệ liền bay ngay đến trước cửa, đóng lại thật chặt. Sau đó nàng quay vào phòng, bày hình chữ “đại” nằm trên giường. "Ừ! ~ Hôm nay phải trên ngủ mặt đất thật lâu, cuối cùng may mà tìm được địa phương tốt! ~" Dí dỏm trở mình lật qua lật lại, rốt cuộc Hãn Lôi Lôi cũng an tĩnh đi ngủ. . . . . . Chim tên cành cây líu lo ríu rít, ánh mặt trời vung vẩy cả vùng đất, trong không khí tràn ngập mùi hương ấm áp> "Ách! ~" Hãn Lôi Lôi từ trên giường ngồi dậy, lanh tay lẹ chân mặc vào một bộ y phục màu hồng nhạt, ngoan ngoãn duỗi lưng một cái, liền đạp bước nhỏ đi ra khỏi cửa phòng.

4. Chương 4: Khai Hoa

Minh Nguyệt trì Mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn song lăn tăn khiến ánh sáng đâm vào trong mắt chỉ càng lộ vẻ chói mắt. "O o, sáng sớm tản bộ thật đúng là không khí mới mẻ a! ~" Khẽ cười cười, Hãn Lôi Lôi dí dỏm nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn. "Vương gia, ngài tính an bài vị Hãn cô nương kia như thế nào?" Chợt nghe từ nơi xa truyền đến một giọng nam quen thuộc, Hãn Lôi Lôi sợ tới mức vội vàng trốn vào sau núi giả. Nàng không hiểu tại sao mình muốn tránh, nhưng có loại trực giác không rõ nói cho nàng biết nghe tiếp tốt hơn.> "Chuyện của bổn vương, bổn vương tự sẽ có sắp xếp." Trong thanh âm tràn đầy từ tính xen lẫn lạnh lùng. Thanh âm này. . . . . . Không phải là Diệp Hạo Vũ sao? Hãn Lôi Lôi chợt thấy cả kinh, người bọn họ đàm luận tựa hồ chính là mình, chẳng lẽ hắn hối hận nhận lời giúp mình rồi hả ? Tay nhỏ bé mảnh khảnh không kìm hãm được nắm chặt vách núi giả. "Nguyệt Kỵ vượt quá khuôn phép rồi. Thỉnh Vương gia thứ tội." Thị vệ anh tuấn khom người cúi đầu. "Thôi, dành chút thời gian đi tìm cô nương gọi Xảo Nhi kia đi." "Vâng" Xoay người muốn đi, Nguyệt Kỵ lại cảnh giác nhíu mày, nhìn sau lưng Diệp Hạo Vũ sững sờ một lát rồi mới rời đi. Diệp hạo Vũ ưu nhã nâng ly trà bằng sứ xanh lên, khẽ nhấp một ngụm, nhàn nhạt đưa tay phải về núi giả phía cách đó không xa, ngón trỏ nhẹ khẩy sau đó thu tay lại, trong lòng thầm đếm: 3. . . . . . 2. . . . . . 1. "Bùm! ~" Núi giả nhất thời nổ tung ra, tình cảnh không thông báo mà đột biến trong khi tay phải mịn màng của Hãn Lôi Lôi vẫn đặt ở trên núi giả. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, tay phải cũng bởi vì trước đó quá dùng sức nắm vách núi giả mà bị liên lụy. Tiếng nổ đã dứòng bàn tay đã tràn đầy máu tươi, khuôn mặt kiều tiếu cũng bị xây xước, chảy ra vết máu ti ti . Một thân xiêm áo xinh đẹp cũng gắn đầy vết rách. "Ách. . . . . ." Hãn Lôi Lôi che tay phải đau đớn không dứt khẽ rên . "Nếu còn dám nghe lén, kết quả sẽ không nhỏ như vậy đâu." Lạnh lung bỏ lại mấy lời, Diệp Hạo Vũ nhìn cũng không nhìn Hãn Lôi Lôi liền đứng dậy phẩy áo bào rời đi. Hạo Thiên điện "Ô ô ô ô ô. . . . . . Đau quá. . . . . . Ô ô. . . . . ."Tiếng khóc lóc nhẹ nhàng tự bên trong cửa gỗ truyền vào. Diệp Hạo Vũ cau mày đẹp, không khỏi có chút oán giận võ công của mình tại sao lại tốt như vậy, đến nỗi ngay cả thanh âm yếu ớt như vậy cũng nghe được rõ ràng, nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là tiếng khóc của Hãn Lôi Lôi sao? Chẳng lẽ bởi vì lời nói của mình hôm nay? Ngẩn người, Diệp Hạo Vũ phủ thêm xiêm áo đẩy cửa đi về phía Mị Nguyệt Uyển. Mị Nguyệt uyển Đến trước cửa, thanh âm kia càng thêm rõ ràng, vì đêm tối càng thêm một mạt âm trầm cô tịch. "Cốc cốc! ~" Tiếng gõ cửa truyền đến, Hãn Lôi Lôi ngẩn ra, gấp rút đình chỉ tiếng khóc, cuống quít đem khăn đầy máu ném xuống dưới giường, qua loa đăn kéo xuống dưới, đưa tay lấy lục y mới đổi mặc gọn gàng, lau nước mắt xong mới đứng dậy kéo cửa ra. "Diệp. . . . . . Diệp Hạo Vũ?" Nàng không nghĩ tới sẽ là hắn. "Nửa đêm khóc cái gì?" Vào phòng, Diệp Hạo Vũ dò xét nhìn bốn phía một lượt, ngồi ở trên ghế. "Ách. . . . . . Ha ha, ngươi nghe lầm rồi, ở đâu có tiếng khóc a?" Cười xấu hổ, trong lòng Hãn Lôi Lôi lại sợ tới mức muốn chết. Kia là loại lỗ tai gì a? Hạo Thiên điện cùng Mị Nguyệt Uyển của ta cách xa cả dặm mà vẫn còn nghe được. Không được, về sau muốn đi nhà xí cũng cần phải cách địa phương hắn thường đi qua xa một chút, nếu không chẳng phải cái gì hắn cũng nghe được sao? "Không cần giải thích, tóm lại. . . . . ." Nhẹ liếc nàng một cái, Diệp Hạo Vũ khẽ sửng sốt, đáy mắt lãnh ngạo thoáng qua một tia thương yêu. Ở chỗ cổ tay phải của nàng, trên xiêm áo xanh biếc nhiễm màu đỏ tươi, hơn nữa tựa hồ không ngừng mở rộng. "Tay của ngươi bị thương?" "Ừ? . . . . . . A, vết thương nhỏ, ha ha! ~" Hãn Lôi Lôi mặc dù mặt mỉm cười, trong lòng lại hung hăng khinh bỉ nhìn Diệp Hạo Vũ một cái. Rõ ràng chính bởi vì ngươi mà bị thương, còn giả không biết. Hừ, ngụy quân tử> Giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, Diệp Hạo Vũ nhíu mày, thử hỏi: "Là bởi núi giả hôm nay ?" ". . . . . . Ừ." Chẳng biết tại sao, khi nghe câu trả lời của nàng hắn lại có loại cảm giác tự trách. Ngẩng đầu, hướng nàng vẫy vẫy tay, "Tới đây." "Nha." Nàng ngoan ngoãn đi tới. Diệp Hạo Vũ đưa tay kéo tay trái của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, thân hình kiều nhỏ thơm tho đã ở trong ngực. "A! ~ ngươi. . . . . . Ngươi muốn làm gì?" Gương mặt hồng thấu, Hãn Lôi Lôi bất an giãy dụa thân thể mê người. Hạ thân không khỏi xao động một hồi, Diệp Hạo Vũ khẽ nguyền rủa một tiếng, cố định nàng chặt chẽ trong ngực, cảnh cáo> "Đừng động đậy." "Cái gì? . . . . . . A, sắc lang! ~" Hãn Lôi Lôi sợ hãi kêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời không hề động nữa. Nói giỡn, nếu người này coi trọng sắc đẹp của nàng mà muốn cùng mình ‘ gì kia ’ thì biết làm sao bây giờ? "A, hảo." Đưa tay phải ra, Diệp Hạo Vũ cuộn ống tay áo lên. Tay nhỏ bé vốn đã bị nhiễm đỏ tươi, vết thương cũng dị thường lớn, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không biết đến tột cùng làm sao nàng có thể nhịn đến bây giờ, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của nàng, lúc này hắn mới thấy rõ trên gương mặt hoàn mỹ ấy cũng có vết thương nhàn nhạt.

5. Chương 5: Phạm Sai Lầm

"Tại sao nhịn đến bây giờ?" Móc một chai Kim Sang Dược từ trong tay áo ra, Diệp Hạo Vũ cẩn thận lau chùi tay nhỏ bé cho nàng, mới biết thân thể của nàng nhỏ nhắn như thế, ôm ở trên người hoàn toàn không có sức nặng. Không biết là bởi vì võ công của mình quá tốt hay vì nàng thật nhẹ nhàng linh hoạt, mà hắn cũng mới biết, căn bản mình không có nàng, trừ lần đầu tiên gặp nhau ra, nếu không cũng sẽ không vào nhà lâu như vậy rồi mới phát hiện trên mặt cùng tay của nàng có vết thương.

"Ta cho là nếu như mà ta quá phiền. . . . . . Ngươi sẽ không giúp ta tìm Xảo Nhi nữa." Hãn Lôi Lôi cúi cái đầu nhỏ ngơ ngác nhìn tay của mình. "Ngươi thật sự rất phiền." Diệp Hạo Vũ lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng có loại tâm tình phức tạp tán loạn. Nữ tử này, có một loại đẹp mà những cô gái khác không cách nào vượt qua được. Không riêng gì bề ngoài thuần khiết của nàng mà còn có tâm linh hết sức ngây thơ kia. "Ngươi không phải sẽ thật không giúp ta đi? Xảo Nhi đối với ta rất quan trọng. . . . . ." Hãn Lôi Lôi kích động nắm chặt trường bào của Diệp Hạo Vũ . "Lời ta đã nói ra, tuyệt không nuốt lại." Kéo cái tay bên hông xuống, Diệp Hạo Vũ tỉ mỉ băng bó kỹ giúp Hãn Lôi Lôi rồi lại đem đậy kín lọ Kim Sang Dược, sau đó đặt vào trong ngực Hãn Lôi Lôi, "Một ngày thoa ba lượt, mỗi lần phải thoa đều, ba ngày sau nhất định có thể khôi phục như ban đầu, vô vết vô tích." "Ách. . . . . . Cám ơn." "Còn nữa..., nhớ cũng phải thoa lên mặt. Ta không hi vọng ở trong Vương phủ lại xuất hiện một cô gái trên mặt có vết thương." Bỏ lại những lời này, Diệp Hạo Vũ liền xoay người rời đi luôn. "Nha. . . . . ." Hãn Lôi Lôi lo lắng đóng cửa lại, nhìn tay phải được băng bó tốt một chút. Nàng khẽ mỉm cười nằm lên giường. . . . . . Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời hết sức sáng rỡ, trong không khí xen lẫn hương hoa cúc nhàn nhạt, thêm đó còn có bươm buớm cùng con ong vì nó như si như say. "Di, trong Vũ Vương phủ cũng có hoa cúc sao?" Hãn Lôi Lôi nghi ngờ nhìn chung quanh một lát, cũng không bóng dáng hoa cúc, nhưng mùi thơm này từ đâu mà đến đây? Đem khứu giác đạt đến độ cao nhất, Hãn Lôi Lôi theo mùi thơm đi đến. Trên bậc thang chỉ có một chậu hoa cúc cùng một cái muôi gỗ tưới hoa , trong chậu hoa cúc là hoa mõm chó, cũng chính là hoa cái. Sắc hoa mang màu tím nhạt, nhưng gốc cây hoa cúc này có chút kỳ quái, không giống hoa cúc bình thường có màu xanh nhạt hoặc màu nâu, mà là phiếm máu đỏ. Bùn đất trong chậu cũng là màu hồng đậm. Hãn Lôi Lôi không hiểu bọn họ rốt cuộc là dùng cái gì nuôi hoa này. Chỉ nhớ rõ hồi năm nhất trung học, lão sư từng để các bạn học làm một thí nghiệm, đem tùy ý một loại cọng hoa ngâm ở trong mực nước đỏ hoặc mực đen, không bao lâu cọng hoa sẽ hiện ra màu sắc mực nước . Nhưng cổ đại không có mực nước đỏ a. . . "Ngươi ở đây làm gì?" Giọng nam lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Hãn Lôi Lôi giật mình, thiếu chút nữa từ trên bậc thang rớt xuống. Sau khi ổn định thân thể , lúc xoay người cổ chân lại làm đổ muôi gỗ tưới hoa. Muôi gỗ bị lật, từ bên trong chảy ra hẳn là một bãi máu mới mẻ, tản ra mùi tanh gay mũi .> "Ai cho phép ngươi đến nơi này?" Diệp Hạo Vũ lạnh lùng ép hỏi. "Cái đó, ta chỉ . . . . ." Hãn Lôi Lôi có chút cuống quít mà nghĩ muốn giải thích mình cũng không phải cố ý muốn đến nơi này. Nhưng rõ ràng Diệp Hạo Vũ tức giận không cho phép nàng được giải thích. "Cút." Cố gắng khiến ình trấn tĩnh lại, Diệp Hạo Vũ nhàn nhạt nhìn nàng. Ở trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi cũng lộ ra một tia thương cảm. Hắn không biết nàng vì sao mà thương cảm, hắn chỉ biết, nàng là một người lai lịch không rõ rồi lại giả bộ điềm đạm đáng yêu thừa dịp xâm nhập vương phủ. Đêm qua, hắn cũng từng tin tưởng nàng, nhưng cử chỉ của nàng làm hắn quá thất vọng rồi. Là thất vọng sao? Hắn chỉ biết là trong lòng có một thứ ý niệm tên là ‘ hi vọng ’ bi đập xuống. "Ngươi hãy nghe ta nói. . . . . ." Hãn Lôi Lôi vẫn muốn giải thích như cũ, nhưng hắn không cho nàng bất cứ cơ hội nào. "Cút." Lạnh lùng lần nữa cắt đứt nàng, chân mày Diệp Hạo Vũ nhíu chặt hơn. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Ta sai lầm rồi, van cầu ngươi đừng đuổi ta đi có được hay không? Van cầu ngươi. . . . . ." Hãn Lôi Lôi thỏa hiệp, nàng không thể mất đi cơ hội duy nhất có thể tìm kiếm Xảo Nhi, tuyệt đối không thể> ". . . . . ." Ánh mắt Diệp Hạo Vũ của liếc về phía Hãn Lôi Lôi, ngẩn người, lạnh lùng phân phó: "Nguyệt Kỵ, giam nàng trong phòng chứa củi ba ngày." "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh." Nguyệt Kỵ trực tiếp dẫn Hãn Lôi Lôi đi về phía phòng chứa củi cách đó không xa. Phòng chứa củi Đẩy cửa ra, bên trong phòng chứa củi vẫn có mấy con chuột chạy đi chạy lại, căn bản không vì người tới mà hoảng sợ. Mấy đống cỏ dại cùng củi đổ đầy đất, trên bốn phía vách tường mọc lên rất nhiều rêu xanh. Phòng âm u đem màu rêu xanh nhạt nổi bật phải giống như bóng người khủng bố dữ tợn. Nguyệt Kỵ nhìn Hãn Lôi Lôi một chút, lãnh đạm nói: "Hãn cô nương, xin ngài hãy nghe lời khuyên Nguyệt Kỵ. Nếu như muốn ở ở lại Vũ Vương phủ, thì ngài không thể đi loạn nhìn loạn. Nếu không thuộc hạ cho là sẽ không Vương gia bỏ qua cho ngài lần nữa đâu." "Ta hiểu rõ rồi, cám ơn ngươi, Nguyệt Kỵ." Hãn Lôi Lôi khẽ cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lại phiếm tái nhợt kinh "Thuộc hạ đê tiện, Hãn tiểu thư không cần phải nói lời cảm tạ." "Đê tiện? Tại sao ngươi lại muốn nói mình đê tiện?" Hãn Lôi Lôi không hiểu, đều là người, làm sao lại nói mình đê tiện đây?

6. Chương 6: Giam Trong Phòng Chứa Củi Ba Ngày

C"Thuộc hạ thân phận hèn mọn, tất nhiên là đê tiện." Nguyệt Kỵ thuyết minh rất đơn giản. "Chuyện này cùng thân phận thì có liên quan gì?" Nguyệt Kỵ cảm thấy không cần thiết phải giải thích thêm nữa, mặc dù Hãn Lôi Lôi căn bản không để ý thân phận hắn đê tiện. Nhìn chung quanh phòng chứa củi một lần, Nguyệt Kỵ nói rõ lần này đưa nàng vào nơi này là để hành hạ nàng, "Vương phủ quy định: bất luận nhốt vào phòng chứa củi mấy ngày, đều phải ngủ trong này, vả lại chưa tới kỳ hạn thì không thể đưa thức ăn cho người bị giam." "Nha." Hãn Lôi Lôi biết Nguyệt Kỵ theo quy củ làm việc, cho nên cũng không làm khó hắn. Nhìn hướng rời đi sau khi cáo từ mình, nàng đóng cửa lại, lẳng lặng ngồi trên đám cỏ khô. Nàng không hiểu tại sao hôm qua Diệp Hạo Vũ còn đối với mình dịu dàng như vậy hôm nay lại vì bồn hoa cúc kia mà giận dữ. Cọng hoa trong bồn hoa cúc là huyết sắc , lúc mình bị hắn dọa đến vô tình có được đáp án. Trong muôi gỗ tưới hoa chứa máu tươi, huyết sắc vẫn rất tươi mới, xem ra là vừa mới đổ vào. Diệp Hạo Vũ quan tâm bồn hoa cúc kia như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là hắn sợ có mình vạch trần hắn giết người sao? Nhưng hắn sẽ không ngu đến mức để mình lại vương phủ, theo lý thuyết bí mật bị người ta nhìn thấy sẽ phải giết người diệt khẩu. Nhưng hắn lại không có làm như vậy, có lẽ là mình hiểu lầm hắn không chừng. Nghĩ đi nghĩ lại ba ngày phải ở trong này, phòng chứa củi âm u ẩm ướt rốt cuộc có một tia ấm áp, mặc dù không nhìn thấy mặt trời. Hãn Lôi Lôi hơi mệt chút, tay lại đau làm nàng tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ nhìn bàn tay được băng bó rất khá. Nàng khẽ thở dài một hơi, lấy Kim Sang Dược trong ngực ra, mở vải băng ra xát thuốc lên. Băng bó kỹ xong, xức chút thuốc trên mặt lại thả lại trong ngực. Hôm nay mới ngày thứ hai, nếu như Diệp Hạo Vũ không lừa gạt mình, ngày mai tay cùng mặt sẽ tốt lắm. Sau ngày mai lại có thể đi ra ngoài, đây hẳn tính là ‘ song hỉ lâm môn ’ rồi? Nhưng bây giờ dường như ‘ song khổ lâm môn ’ tới trước a. "Ai, thật là nhớ Xảo Nhi." Đột nhiên phát hiện đã lâu không thấy hảo hữu, nỗi nhớ tràn ngập ra, lẳng lặng co rúc trên cỏ khô, nước mắt không có tiền đồ chảy xuống. Đều do mình gây chuyện cười giỡn nhàm chán, nếu không cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không tách khỏi Xảo Nhi, tất cả đều do. "Đều là lỗi của ta. . . . . . Ô ô. . . . . . Đều tại ta. . . . . ." Hãn Lôi Lôi lẩm bẩm ngủ say, rơi lệ đầy mặt. ". . . . . ." Đứng ở ngoài cử, Nguyệt Kỵ nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng không khỏi có chút để ý. Có lẽ chuyện ngày hôm nay nàng cũng không phải cố tình phạm phải, mà nàng ngay lập tức quả thật cũng muốn giải thích, nhưng Vương gia lại không nghe. Có lẽ là Vương gia hiểu lầm nàng. . . . . . Không, mình tại sao có thể hoài nghi Vương gia như vậy? Nguyệt Kỵ hung hăng tự trách mình, chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng không quan tâm đến thân phận, đối với mình không xem thường thì mình có thể đi hoài nghi Vương gia sao? Tại sao hắn có thể như vậy? Ban đầu Vương gia cứu hắn, tại sao hắn có thể hoài nghi Vương gia đây? Xoay người đang muốn rời đi. Lời nàng lầm bầm bên trong nhà lại làm mình không cách nào quên được, thuật lại lời nàng nói cho Vương gia nghe, cái này cũng không tính là hoài nghi Vương gia trách lầm nàng chứ? Nhìn về Hạo Thiên điện cách đó không xa, Nguyệt Kỵ dứt khoát đi tới. Hạo Thiên điện "Nói." Diệp Hạo Vũ uống nước trà thượng đẳng, lạnh lùng phun ra một chữ. "Vương gia, thuộc hạ mới vừa đi qua phòng chứa củi, vừa lúc nghe Hãn cô nương trong mộng nỉ non cái tên ‘ Xảo Nhi ’, hơn nữa còn nói đều là lỗi của nàng. Thuộc hạ cho là nên bẩm báo với Vương gia nên đã tới đây." Nguyệt Kỵ lãnh đạm nói. "Bổn vương biết, ngươi lui ra đi." "Dạ, thuộc hạ cáo lui." Bái sâu một cái, Nguyệt Kỵ đứng dậy rời đi. ". . . ." Ánh mắt Diệp Hạo Vũ nhìn về phòng chứa củi, trộm nghe đến tiếng khóc sụt sùi. Hắn biết Nguyệt Kỵ cố ý tới bẩm báo , nhưng chính hắn đã hạ lệnh lệnh, quyết không cho phép bỏ dở nửa chừng. Vô luận nàng có ý đồ hay không, đi loạn trong phủ nên chịu phạt. Hừ lạnh một tiếng, vung tay lên dùng nội lực đóng cửa lại, tăt đèn đi ngủ. . . . . . Tựa hồ ngay cả động vật cũng thương tiếc Hãn Lôi Lôi, sáng sớm thức dậy lúc mặt trời đã lên à lại không nghe thấy tiếng chim hót. Diệp Hạo Vũ ngạc nhiên từ trong nhà đi ra, mới phát hiện toàn bộ chinm chóc bay đến nóc phòng chứa củi cất giọng kêu to. Khẽ nhíu mày, dùng nội lực đánh bay những con chim kia đi, quả nhiên, trong miệng lũ chim ngậm đầy nước. Xem ra nữ nhân này không tầm thường chút nào, thậm chí còn có thể gọi chim tới giúp một tay. "Nguyệt Kỵ." Nặng nề kêu một tiếng, Nguyệt Kỵ lập tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Hạo Vũ, cúi đầu nói: "Có thuộc hạ." "Đi xem nàng đang làm gì." ". . . . . . Vâng" Nguyệt Kỵ xoay người trực tiếp đi về phía phòng chứa củi, mặc dù có chút kinh ngạc vì sao Vương gia đột nhiên lại yêu cầu như vậy, nhưng vẫn hết sức vui vẻ đến tra xét một phen. Rón rén mở cửa đi vào, một lúc sau lại xoay người khép cửa đi đến trước mặt Diệp Hạo Vũ, "Hồi vương gia, Hãn cô nương còn đang ngủ." "A? Vậy sao?" Khóe miệng lộ ra một tia cười tà, Diệp Hạo Vũ sải bước đi tới phòng chứa củi. Nguyệt Kỵ không rõ chân tướng theo sát người đi trước. Nhưng hắn có thể nhìn ra được Vương gia đang rất tức giận. Hắn còn chưa thấy qua Vương gia mỉm cười từ đáy lòng, thậm chí ngay cả cười tà cũng cực ít thấy. Lần này Vương gia nụ cười, làm hắn không khỏi có chút lạnh lẽo. Chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ

7. Chương 7: Nàng Sắp Chết Rồi, Hắn Khẩn Trương

Phòng chứa củi

Đẩy cửa ra, Diệp Hạo Vũ thấy được Hãn Lôi Lôi đang ngủ say, sắc mặt của nàng lại tái nhợt dị tTức giận bạo phát khiến hắn trực tiếp bỏ quên sắc mặt tái nhợt của nàng, lại nhìn nàng ngủ say an ổn như thế, hỏa khí càng lớn thêm một phần. Tiến tới hung hăng xách nàng lên, Diệp Hạo Vũ lại đột nhiên run rẩy, trọng lượng cơ thể nàng làm sao có thể nhẹ đi nhiều như vậy? Thời điểm ôm nàng lần trước, tựa hồ có sức nặng bằng một cánh cửa gỗ, mà bây giờ chỉ còn lại bằng sức nặng của một cái quần dài. Nàng bị làm sao vậy? "Nước. . . . . ." Môi anh đào tái nhợt khẽ nặn ra một chữ này, Diệp Hạo Vũ lúc này mới khẩn trương được ôm lấy nàng phóng thẳng tới Mị Nguyệt Uyển. Nguyệt Kỵ không hiểu tại sao Vương gia phải khẩn trương như vậy, nhưng suy từ sắc mặt của Hãn Lôi Lôi, tựa hồ đã xảy ra chuyện rồi.Ý thức được điểm này, Nguyệt Kỵ lập tức đi báo cho ngự y. Mị Nguyệt Uyển Đưa tay bắt mạch cho Hãn Lôi Lôi, ngự y lắc đầu một cái, nói: "Thứ cho thần không thể ra sức." Xoay người muốn đi, Diệp Hạo Vũ lại đột nhiên bắt lấy hắn, ánh mắt sắc bén nói: "Nàng thế nào rồi?" Ngự y biết rõ vị Vương gia trước mắt này trời sinh lãnh đạm, giết người vô số trên chiến trường, máu lạnh kinh người. Nhưng giờ phút này lại khẩn trương như thế, mà vị nữ tử trên giường này tuy có bề ngoài hết sức đáng yêu , da cũnghết sức mịn màng trắng nõn, nhưng quyết không phải là tiểu thư nhà quản gia. Vẻ mặt Vương gia vội vã như thế, có lẽ cô nương này rất đặc biệt với hắn. "Nói a!" Diệp Hạo Vũ nói ra lời này thì cơ hồ rống lên , nhưng hắn vẫn không chút nào ý thức được hiện mình đang luống cuống. "Hồi . . . Hồi vương gia, chẳng biết tại sao bên trong thân thể vị cô nương này có một cỗ lực lượng đang từ từ chảy ra. Mà khi lực lượng này chảy đi, thân thể vị cô nương này cũng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng yếu đuối." "Lực lượng gì?" Diệp Hạo Vũ nghĩ không ra, chẳng lẽ chỉ giam một ngày, nàng đã không thể chịu nổi? "Thần vô năng, không cách nào tra ra nguyên nhân gây bệnh." Ngự y quỳ bái một cái, xoay người ôm hòm thuốc rời đi. "Pằng! ~" Diệp Hạo Vũ đạp mạnh lên bàn gỗ. Trong nháy mắt cái bàn gỗ đã hóa thành tro bụi. Nhìn người nằm an tĩnh trên giường, hắn mờ mịt, chẳng lẽ mình thật trách lầm nàng? Tựa hồ nhìn thấu băn khoăn của Diệp Hạo Vũ, Nguyệt Kỵ đi tới lãnh đạm nói: "Vương gia, thuộc hạ. . . . . ."> "Nàng thật không phải cố ý sao?" Diệp Hạo Vũ cắt đứt lời của hắn, tựa như đang hỏi hắn, lại tựa như muốn hỏi mình. Nguyệt Kỵ hơi sững sờ, lãnh đạm nói: "Vương gia, Nguyệt Kỵ tin tưởng Hãn cô nương." "Tại sao?" "Bởi vì Hãn cô nương không phải là người như vậy." ". .." Diệp Hạo Vũ ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, mình đã sớm phát giác , nếu không cũng sẽ không yên tâm dẫn nàng vào vương phủ. Nhưng bây giờ mới nghĩ ra, có phải đã chậm hay không? "Thứ cho thuộc hạ lắm mồm! Vương gia, thuộc hạ không hiểu vì sao hôm nay ngài lại tức giận như vậy?" Nguyệt Kỵ nói rõ nghi ngờ trong lòng. "Hôm nay. . . . . . Tức giận?" Giống như đột nhiên thức tỉnh, Diệp Hạo Vũ không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại vội vàng chạy thẳng về phíaTịnh Nguyệt tr> Nguyệt Kỵ không biết Vương gia làm sao, nhưng vẫn giữ đúng bổn phận đi theo. Tịnh Nguyệt trì Diệp Hạo Vũ dùng muôi gỗ tưới hoa múc một muỗng nước trong ao ra ngoài, thoáng chốc đã về đến Mị Nguyệt Uyển. Nhìn thân hình trên giường không nhúc nhích, Diệp Hạo Vũ dịu dàng nâng đầu nàng dậy, chậm rãi đút chút nước vào. Đôi môi Hãn Lôi Lôi khẽ mở, tham lam mút thỏa thích . Diệp Hạo Vũ lúc này mới phát hiện bên trong nàng tựa hồ có đồ vật gì đó chảy ngược trở lại, thể trọng từ từ khôi phục. "Ách. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Khụ. . . . . ." Giống như bị sặc tỉnh, Hãn Lôi Lôi đột nhiên ho khan, lông mi đắp kín hai mắt mê người khẽ giật giật. Tròng mắt đen trong suốt như lưu thủy nửa mở.

8. Chương 8: Trở Thành Bằng Hữu

"Ngươi không sao rồi chứ?" Trong giọng Diệp Hạo Vũ mang theo chút không đànhòng. Đều là lỗi của mình, hiểu lầm nàng mới làm hại nàng biến thành như vậy.

"Ngươi. . . . . Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Mở to hai mắt, Hãn Lôi Lôi chút giật mình nhìn quanh bốn phía. Đây không phải là Mị Nguyệt Uyển của nàng sao? Tại sao nàng lại ở chỗ này? Không phải nên ở phòng chứa củi âm u sao? "Ngươi té bất tỉnh,tự chăm sóc mình cho tốt đi."Lưu lại những lời này, Diệp Hạo Vũ nhẹ nhàng buông Hãn Lôi Lôi xuống, đang muốn rời đi, Hãn Lôi Lôi lại vững vàng kéo tay hắn lại, trong mắt lóe ra nước mắt làm người ta thương yêu . "Sao vậy?" Diệp Hạo Vũ không hiểu nàng đây là muốn làm gì. "Ta. . . . . . Bụng của ta… đói bụng." Hãn Lôi Lôi rất không có cốt khí cúi đầu xuống. "A?" Diệp Hạo Vũ có chút buồn cười nhìn nàng, lãnh đạm nói: "Nguyệt Kỵ, phân phó ngự trù chuẩn bị thức ăn." "Vâng" Nguyệt Kỵ ngoài cửa đáp một tiếng, đi đến Ngự Thiện Phòng. "Làm sao ngươi biết ta té bất tỉnh?" Rời khỏi lồng ngực Diệp Hạo Vũ, Hãn Lôi Lôi không hiểu nhìn hắn. "Là ta hiểu lầm ngươi. Về sau, loại chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Diệp Hạo Vũ biết, lúc mình biết được nàng suy yếu nhanh như vậy hơn nữa có thể chết bất cứ lúc nào thì lòng đau thật đau. Hắn biết, đó là một cỗ tình cảm mãnh liệt không thôi. "Vậy về sau chúng ta làm bằng hữu có được hay không?" "Ừ." Xa Vân điện "Hoàng đệ, người ngươi muốn tra không phải là người,mà là yêu." Trên Long tọa , nam tử bướng bỉnh cười cười, tựa hồ muốn nói chuyện chỉ giống con kiến tồn tại thôi. "Yêu?" Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, Diệp Hạo Vũ có chút ngạc nhiên. "Ừ, hơn nữa trẫm đã bắt nàng trở lại. Sau khi xác nhận lại, biết được nàng là thủy yêu> "Thủy yêu sao?" "Ừ." Diệp Vân gật đầu. "Biết." . . . . . . Mấy ngày sau, thân thể Hãn Lôi Lôi đại khái đã tốt đến không sai biệt lắm. Vết thương trên mặt, trên tay cùng nội thương đều được Diệp Hạo Vũ cẩn thận chăm sóc dần bình phục. "Ừ! ~ Rốt cuộc có thể xuống giường rồi, hắc hắc! ~" Hãn Lôi Lôi vui vẻ nhảy xuống giường, sải bước vọt ra khỏi cửa, hít thở không khí trong sạch. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy không khí nơi này mới mẻ như vậy. "Tại sao không ngoan ngoãn đợi trong nhà?"Diệp Hạo Vũ đi tới, nhẹ nhàng ôm Hãn Lôi Lôi. "Quá buồn bực, muốn ra ngoài hoạt động chút."Hãn Lôi Lôi mỉm cười giải thích. "A? Vậy ngày mai ta dẫn nàng vào cung có được không?" Diệp Hạo Vũ dịu dàng vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của nàng> "Tốt! ~" Hãn Lôi Lôi hưng phấn một giây lại không khỏi thấy chán nản, "Hạo Vũ! Tin tức về Xảo Nhi, ngươi đã tra được chưa?" "Lôi Lôi. . . . . ." Diệp Hạo Vũ ngẩn người, lãnh đạm nói: "Nàng thật sự biết cô nương gọi là Xảo Nhi sao?" "Ừ! Sao ngươi lại hỏi như thế? Có phải có tin tức gì rồi hay không?" "Không có. Lôi Lôi, chờ thêm ít lâu, chờ ta tra ra được không?" Tra ra chân tướng sự thật. "Tốt! ~ Ta sẽ chờ." Hãn Lôi Lôi gật đầu cười cười. "Ừ, Lôi Lôi ngoan. Có đói bụng không?" "Ách. . . . . . Cũng có chút> "Vậy hôm nay muốn ăn gì?" "Hôm nay tâm tình ta rất tốt. Để ta làm đồ ăn trước kia ta thích nhất cho ngươi nếm thử, có được hay không?" "A? Ngươi cũng biết nấu ăn sao?" Diệp Hạo Vũ rõ ràng rất hoài nghi chuyện nàng có thể làm ra thức ăn ngon miệng. "Đó là đương nhiên, hắc hắc! ~ Ngươi cũng đừng coi thường ta." Hãn Lôi Lôi dứt lời liền xoay người rời đi. Diệp Hạo Vũ biết nàng đi chứng minh nàng thật biết làm, cho nên quay lại đại sảnh, chờ đợi vậy thức ăn ngon miệng của nàng. "Vương gia." Nguyệt Kỵ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Hạo Vũ. "Nói." Diệp Hạo Vũ không dừng lại. " Thiên hạ đệ nhất sát thủ Viêm Bân cầu kiến.""A?" Trầm tư một hồi, Diệp Hạo Vũ lạnh lùng nói: "Dẫn hắn vào đại sảnh." "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh." Phòng bếp "Hừ, thối Hạo Vũ, cư nhiên không tin ta." Hãn Lôi Lôi vội vàng thở phì phò ở phòng bếp. Tất cả đầu bếp đã bị nàng đuổi ra ngoài, hiện tại chỉ có một mình nàng thôi. Hãn Lôi Lôi muốn làm bốn món, đều là các món khi còn ở thế kỷ 21 nàng thích ăn nhất. Có cánh gà chiên, vịt nướng, canh đậu hũ mầm đậu cùng rau trộn rong biển. Nói thật những thứ đồ này kiếm được không dễ , nhưng Hãn Lôi Lôi cũng không tính che giấu Diệp Hạo Vũ. Nàng cho rằng nếu mọi người là bằng hữu rồi, sẽ không có chút bí mật vời nhau nữa. Hãn Lôi Lôi đặt toàn bộ bốn món ăn vào mâm, bưng lên đại sảnh.Chương 8: Trở thành bằng hữu "Ngươi không sao rồi chứ?" Trong giọng Diệp Hạo Vũ mang theo chút không đànhòng. Đều là lỗi của mình, hiểu lầm nàng mới làm hại nàng biến thành như vậy. "Ngươi. . . . . Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Mở to hai mắt, Hãn Lôi Lôi chút giật mình nhìn quanh bốn phía. Đây không phải là Mị Nguyệt Uyển của nàng sao? Tại sao nàng lại ở chỗ này? Không phải nên ở phòng chứa củi âm u sao? "Ngươi té bất tỉnh,tự chăm sóc mình cho tốt đi."Lưu lại những lời này, Diệp Hạo Vũ nhẹ nhàng buông Hãn Lôi Lôi xuống, đang muốn rời đi, Hãn Lôi Lôi lại vững vàng kéo tay hắn lại, trong mắt lóe ra nước mắt làm người ta thương yêu . "Sao vậy?" Diệp Hạo Vũ không hiểu nàng đây là muốn làm gì. "Ta. . . . . . Bụng của ta… đói bụng." Hãn Lôi Lôi rất không có cốt khí cúi đầu xuống. "A?" Diệp Hạo Vũ có chút buồn cười nhìn nàng, lãnh đạm nói: "Nguyệt Kỵ, phân phó ngự trù chuẩn bị thức ăn." "Vâng" Nguyệt Kỵ ngoài cửa đáp một tiếng, đi đến Ngự Thiện Phòng. "Làm sao ngươi biết ta té bất tỉnh?" Rời khỏi lồng ngực Diệp Hạo Vũ, Hãn Lôi Lôi không hiểu nhìn hắn. "Là ta hiểu lầm ngươi. Về sau, loại chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Diệp Hạo Vũ biết, lúc mình biết được nàng suy yếu nhanh như vậy hơn nữa có thể chết bất cứ lúc nào thì lòng đau thật đau. Hắn biết, đó là một cỗ tình cảm mãnh liệt không thôi. "Vậy về sau chúng ta làm bằng hữu có được hay không?" "Ừ." Xa Vân điện "Hoàng đệ, người ngươi muốn tra không phải là người,mà là yêu." Trên Long tọa , nam tử bướng bỉnh cười cười, tựa hồ muốn nói chuyện chỉ giống con kiến tồn tại thôi. "Yêu?" Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, Diệp Hạo Vũ có chút ngạc nhiên. "Ừ, hơn nữa trẫm đã bắt nàng trở lại. Sau khi xác nhận lại, biết được nàng là thủy yêu> "Thủy yêu sao?" "Ừ." Diệp Vân gật đầu. "Biết." . . . . . . Mấy ngày sau, thân thể Hãn Lôi Lôi đại khái đã tốt đến không sai biệt lắm. Vết thương trên mặt, trên tay cùng nội thương đều được Diệp Hạo Vũ cẩn thận chăm sóc dần bình phục. "Ừ! ~ Rốt cuộc có thể xuống giường rồi, hắc hắc! ~" Hãn Lôi Lôi vui vẻ nhảy xuống giường, sải bước vọt ra khỏi cửa, hít thở không khí trong sạch. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy không khí nơi này mới mẻ như vậy. "Tại sao không ngoan ngoãn đợi trong nhà?"Diệp Hạo Vũ đi tới, nhẹ nhàng ôm Hãn Lôi Lôi. "Quá buồn bực, muốn ra ngoài hoạt động chút."Hãn Lôi Lôi mỉm cười giải thích. "A? Vậy ngày mai ta dẫn nàng vào cung có được không?" Diệp Hạo Vũ dịu dàng vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của nàng> "Tốt! ~" Hãn Lôi Lôi hưng phấn một giây lại không khỏi thấy chán nản, "Hạo Vũ! Tin tức về Xảo Nhi, ngươi đã tra được chưa?" "Lôi Lôi. . . . . ." Diệp Hạo Vũ ngẩn người, lãnh đạm nói: "Nàng thật sự biết cô nương gọi là Xảo Nhi sao?" "Ừ! Sao ngươi lại hỏi như thế? Có phải có tin tức gì rồi hay không?" "Không có. Lôi Lôi, chờ thêm ít lâu, chờ ta tra ra được không?" Tra ra chân tướng sự thật. "Tốt! ~ Ta sẽ chờ." Hãn Lôi Lôi gật đầu cười cười. "Ừ, Lôi Lôi ngoan. Có đói bụng không?" "Ách. . . . . . Cũng có chút> "Vậy hôm nay muốn ăn gì?" "Hôm nay tâm tình ta rất tốt. Để ta làm đồ ăn trước kia ta thích nhất cho ngươi nếm thử, có được hay không?" "A? Ngươi cũng biết nấu ăn sao?" Diệp Hạo Vũ rõ ràng rất hoài nghi chuyện nàng có thể làm ra thức ăn ngon miệng. "Đó là đương nhiên, hắc hắc! ~ Ngươi cũng đừng coi thường ta." Hãn Lôi Lôi dứt lời liền xoay người rời đi. Diệp Hạo Vũ biết nàng đi chứng minh nàng thật biết làm, cho nên quay lại đại sảnh, chờ đợi vậy thức ăn ngon miệng của nàng. "Vương gia." Nguyệt Kỵ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Hạo Vũ. "Nói." Diệp Hạo Vũ không dừng lại. " Thiên hạ đệ nhất sát thủ Viêm Bân cầu kiến.""A?" Trầm tư một hồi, Diệp Hạo Vũ lạnh lùng nói: "Dẫn hắn vào đại sảnh." "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh." Phòng bếp "Hừ, thối Hạo Vũ, cư nhiên không tin ta." Hãn Lôi Lôi vội vàng thở phì phò ở phòng bếp. Tất cả đầu bếp đã bị nàng đuổi ra ngoài, hiện tại chỉ có một mình nàng thôi. Hãn Lôi Lôi muốn làm bốn món, đều là các món khi còn ở thế kỷ 21 nàng thích ăn nhất. Có cánh gà chiên, vịt nướng, canh đậu hũ mầm đậu cùng rau trộn rong biển. Nói thật những thứ đồ này kiếm được không dễ , nhưng Hãn Lôi Lôi cũng không tính che giấu Diệp Hạo Vũ. Nàng cho rằng nếu mọi người là bằng hữu rồi, sẽ không có chút bí mật vời nhau nữa. Hãn Lôi Lôi đặt toàn bộ bốn món ăn vào mâm, bưng lên đại sảnh.

9. Chương 9: Càng Ngày Càng Lệ Tuôn

Đại sảnh

"Vương gia." Viêm Bân đi lên, không chờ Diệp Hạo Vũ đáp lại trực tiếp ngồi ở vị trí đối diện với hắn. Hắn là một người tiêu sái hơn Diệp Hạo Vũ rất nhiều , không vì những thứ quy củ trói buộc do người đời đặt ra mà làm hạn chế hành vi của hắn. Nói xác thực chút, đây chính là nguyên nhân Diệp Hạo Vũ chọn hắn làm người bên mình, bởi vì trên người của hắn, Diệp Hạo Vũ tìm được tính tình giống như Lôi Lôi. Cho nên hắn cho là, hắn có thể tin tưởng Viêm Bân. "Ừ." Diệp Hạo Vũ nhàn nhạt đáp một tiếng. Viêm Bân thấy thế cũng không nói nhảm làm gì, đi thẳng vào vấn đề nói: " Thủy yêu đó nói nàng quả thật biết Hãn Lôi Lôi, còn nói cái gì mà van cầu chúng ta đừng tổn thương Hãn Lôi Lôi." "A?" Vẫn là nhàn nhạt đáp lại. "Nàng còn nói Hãn Lôi Lôi chính là chủ nhân của nàng, nếu như mà ta dám đả thương Hãn Lôi Lôi, cho dù nàng phải chết cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ là lúc nàng nói lời này vẻ mặt thật đúng là nghiêm túc đến quá phận> "A? Vậy sao?" "Ừ, những tin tình báo này ta dám đánh cuộc tuyệt đối là thật." "Vì sao?" "Bởi vì ta dùng khốc hình với nàng." "Cái gì?" Diệp Hạo Vũ đột nhiên khẩn trương lên, Lôi Lôi rất để ý người bạn này, nếu là biết bị chính người hắn gọi đi tra tin đả thương chẳng phải là sẽ hận chết hắn? "Ha ha, đùa giỡn thôi..., sao có thể làm như vậy! ~" Viêm Bân cười lớn nhìn vẻ mặt khẩn trương của Diệp Hạo Vũ. Nói thật hắn thật sự tò mò rốt cuộc vị Hãn Lôi Lôi kia là ai, làm sao lại có loại ma lực mị hoặc được vị Vương gia lạnh chết người không đền mạng trước mắt. "Ngươi. . . . . ." Diệp Hạo Vũ đang muốn nói thêm điều gì, lại nghe thấy một hồi tiếng bước chân hơi nhỏ cách không xa truyền đến. "Hạo Vũ, ta đã làm tốt lắm rồi nha! ~" Hãn Lôi Lôi đắc ý bưng bốn món ăn lên, nhưng lại rõ ràng còn có chút run r> Diệp Hạo Vũ thấy thế vội vàng đi lên phía trước đỡ mâm thức ăn, vẫn không quên trách cứ: "Thân thể vừa mới tốt lên, tại sao có thể làm những việc nặng này ?" "Tiếng bò rống! ~" Hãn Lôi Lôi chỉ xem thường quay qua bóng lưng Diệp Hạo Vũ le lưỡi một cái. ". . ." Viêm Bân nhàn nhạt nhìn Hãn Lôi Lôi. Dáng dấp nữ tử này thật đúng là đáng yêu, hắn không phản đối, tính cách không câu chấp chẳng kém so với mình. Đột nhiên có chút thưởng thức nàng. "Di, đây là thuộc hạ của ngươi à?" Hãn Lôi Lôi nhìn Viêm Bân nghi ngờ hỏi Diệp Hạo Vũ. "Ừ, không sai biệt lắm." Diệp Hạo Vũ gật đầu một cái, Nguyệt Kỵ tỉ mỉ bày thức ăn vừa đưa lên, liền lui qua một bên. "A, xin chào, ta tên là Hãn Lôi Lôi! ~" Hãn Lôi Lôi hướng về phía Viêm Bân, khẽ mỉm cười. "Ừ, xin chào, ta tên là Viêm Bân." "Ha ha, hôm nay ngươi có lộc ăn nha. Đây là lần đầu bản cô nương ở thời đại này. . . Ách. . . Lần đầu xuống bếp ở chỗ này! ~" Hãn Lôi Lôi vội che giấu lời nói lỡ. "Ừ." Viêm Bân khẽ gật đầu. Diệp Hạo Vũ đưa ra chiếc đũa chuẩn bị gắp lấy thịt vịt nướng cho vào miệng, bởi vì món ăn xem ra rất ngon miệng hơn nữa còn rất tân kỳ. Hãn Lôi Lôi lại ngăn trở hắn, mỉm cười với Nguyệt Kỵ vẫy vẫy tay nói: "Cùng ăn đi! ~" Viêm Bân không khỏi kinh ngạc, mặc dù hắn khôn coi trọng lễ giáo như người đời, nhưng vẫn sẽ không cùng thuộc hạ hữu hảo như vậy. Lần này không chỉ có Viêm Bân kinh ngạc, ngay cả Diệp Hạo Vũ cũng hết sức kinh ngạc, ngay sau đó liền đen mặt , "Lôi Lôi, Nguyệt Kỵ là hạ nhân, không thể ngồi cùng chủ nhân ăn cơm." Nguyệt Kỵ mặc dù đối với lời mời của Hãn Lôi Lôi hết sức vui vẻ, nhưng vẫn bất đắc dĩ> "Ta biết rõ Nguyệt Kỵ là hạ nhân, nhưng là Nguyệt Kỵ bồi bên người ngươi đã lâu, không phải sao? Vậy ngươi nên coi một người thề trung thực đối với ngươi là bằng hữu thật tốt ." Hãn Lôi Lôi lôi Nguyệt Kỵ ngồi vào chỗ, mỉm cười ngồi vào chỗ khác. ". . ." Cẩn thận thưởng thức một phen, Diệp Hạo Vũ cảm thấy Lôi Lôi nói tựa hồ không sai, hơn nữa hắn cũng không muốn nhìn Lôi Lôi không vui, cho nên khi ánh mắt Nguyệt Kỵ quăng về phía mình thì khẽ gật đầu. "Vậy giờ ta có thể ăn chứ?" Diệp Hạo Vũ bất đắc dĩ đưa ra chiếc đũa lần nữa, lại vẫn bị Hãn Lôi Lôi cản lại, "Muốn ăn trước hết ngươi phải xin lỗi ta mới được." "Xin lỗi cái gì?" Diệp Hạo Vũ không rõ làm sao . "Ngươi từng hoài nghi tay nghề của ta! ~" "À?" Không nghĩ tới Lôi Lôi nhỏ bé như vậy, lại còn rất mang thù nha. "Không nói thì đừng nghĩ " Hãn Lôi Lôi vừa nói vừa làm bộ chuyển thức ăn trước mặt Diệp Hạo Vũ đi. Diệp Hạo Vũ vội vàng ngăn nàng lại, xệ mặt xuống không thể không nói: "Ta sai lầm rồi, không được sao?" "Hắc hắc, này mới đúng nha! ~" Hãn Lôi Lôi buông tay ra, cẩn thận thưởng thức tướng ăn của ba người . Nguyệt Kỵ ăn lịch sự; Viêm Bân ăn tương đối tùy ý; Diệp Hạo Vũ ngược lại ăn có chút nhếch nhác, tựa hồ hận không thể đem toàn bộ thức ăn cho vào bụng mình vậy. Thấy cảnh tượng như vậy, Hãn Lôi Lôi không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Cùng Diệp Hạo Vũ chung đụng đã lâu, nàng mới phát hiện ra mình càng ngày càng có chút lệ thuộc vào hắn, tự hồ chỉ cần nhìn hắn, mình cũng rất an tâm. Cho dù có biết rõ loại hạnh phúc đến từ dị giới này cũng không thuộc về mình, nàng vẫn muốn hảo hảo quý trọng hiện tại. Song một khi Hạo Vũ biết thân phận chân thật của nàng, hắn còn có thể che chở với mình như thế sao? Hãn Lôi Lôi không xác định, nhưng nàng vẫn dứt khoát lựa chọn tin tưởng hắn sẽ không để ình thất vọng.

10. Chương 10: Rời Khỏi Vũ Vương Phủ

Đột nhiên hứng thú nổi lên, Hãn Lôi Lôi mỉm cười nhìn ba người nói:

"Ta hát một bài cho các ngươi nghe có được hay không? Hôm nay tâm tình bản cô nương đặc biệt tốt." "Hảo, hát đi." Diệp Hạo Vũ gật đầu một cái, hứng thú nhìn nàng. Hãn Lôi Lôi tìm mười đồ sứ, đổ đầy nước vào bên trong, dùng hai chiếc đũa làm bộ như đang thử âm, dí dỏm cười một tiếng nói: "Bản cô nương diễn tấu ca khúc gọi là ‘ bồi ở bên cạnh chàng ’, là bản cô nương tự mình sửa đổi đó! ~ Cho nên, thật sẽ nghĩ vẫn bồi ở bên cạnh ngươi. . ." Diệp Hạo Vũ cảm nhận được Hãn Lôi Lôi đang thương tâm, nhưng vẫn không nói thêm gì. Hãn Lôi Lôi lại không cho là đúng, khẽ mỉm cười, toét môi anh đào ra hát rằng: "Trọn kiếp ở bên cạnh chà> Lẳng lặng cùng chàng chờ đợi bình minh xuất hiện Trăng trong như nước Trăng trong như nước Sẽ để cho suy nghĩ cũng theo gió bay xa Hạnh phúc ngắn ngủn như thế Từ ngón tay chàng truyền tới mặt của ta Mơ ước ngay trong nháy mắt này Cũng vì ta mà thực hiện Muốn bồi ở bên cạnh chàng Hướng Lưu Tinh cho phép tâm nguyện Mỗi một phút mỗi một gi Đều là vĩnh viễn Nhắm mắt lại tựa vào trước ngực chàng Gần thêm một chút nữa "* (*) Chả biết bài gì nữa. pà con thong cảm cho ta nhe! ". . . . . . Lôi Lôi." Diệp Hạo Vũ không muốn thấy nàng khổ sở như vậy. "Hắc hắc, rất êm tai chứ?" Lôi Lôi cười đùa hỏi. ". . . . . . Ừ." Mị Nguyệt uyển Ánh trăng sáng tỏ, sao lốm đốm đầy trời, tối nay, không thật thư sướng như vậy. "Ô ô ô ô. . . . . ." Lôi Lôi ríu rít khóc sụt sùi, nàng đột nhiên rất không muốn rời đi, nhưng nàng đã nghe được bọn Hạo Vũ đối thoại rồihe thấy lời nói kiên định của Xảo Nhi, cho nên nàng quyết định, muốn rời khỏi nam nhân lừa dối của nàng, tự mình đi tìm kiếm Xảo Nhi. Hãn Lôi Lôi không dọn dẹp bất kỳ vật gì, chỉ để lại một tờ giấy, lúc tới tay không , lúc đi cũng sẽ không mang đi bất kỳ vật gì, lại không biết, lại ngây ngốc muốn đem thứ gì đó cất vào trong tay áo, ngây ngốc tưởng niệm nơi này. . . . . . Bầu trời hết sức sáng sủa, mặt trời chói mắt , trong không khí tràn ngập hơi thở nóng bức . Hãn Lôi Lôi nhất thời thở hồng hộc , nàng không thể đợi dưới ánh mặt trời chói chang quá lâu , nếu không chắc chắn Tử Thần quang lâm tính mạng của nàng lần nữa. Tìm một gốc cây tỏa bóng nơi góc tường ngồi xuống, Hãn Lôi Lôi chuẩn bị dưỡng tốt tinh thần sẽ tiếp tục đi. Mà vừa đi nàng cũng phát giác được một chuyện, hoàng cung này thật không nhỏ, nàng đã đi suốt đêm, nhưng nếu nhảy lên nóc nhà sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng tẩm cung của hoàng đế rốt cuộc ở đâu? Hắn là người lớn nhất trong hoàng cung, nhất định biết Xảo Nhi ở đâu. Nếu nàng còn không tìm được hắn, chắc chắn sẽ bị Hạo Vũ phát hiện. "Hãn Lôi Lôi?" Viêm Bân có chút ngạc nhiên nhìn Hãn Lôi Lôi dưới tàng cây vạn phần nóng nảy, tại sao chỉ có một mình nàng chạy ra ngoài này? Chẳng lẽ Diệp Hạo Vũ không biết nữ nhân trong cung rất dễ dàng ghen tỵ sao? Hôm qua hắn còn quan tâm nàng như vậy, sao hôm nay đã không thèm để ý đến an nguy của nàng rồi? "Viêm Bân? Viêm Bân, ngươi giúp ta một chuyện có được hay không?" Giống như thấy Thiên Sứ cứu mạng, Hãn Lôi Lôi nắm chặt ống tay áo của Viêm Bân . "Chuyện gì?" Viêm Bân không hiểu, có chuyện gì nàng có thể trực tiếp đi tìm Diệp Hạo Vũ mà? Tại sao lại kéo mình cầu cứu? Tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của Viêm Bân, Hãn Lôi Lôi đành phải đem chuyện đêm qua nói ra, cuối cùng còn thêm một câu ‘ Ngươi cũng đừng mách cho Hạo Vũ nha”. Viêm Bân có chút kinh ngạc nhìn Hãn Lôi Lôi. Hắn không nghĩ tới nàng lại lợi hại như thế. Võ công của hắn cùng Diệp Hạo Vũ có thể nói là chênh lệch không lớn, chỉ là thiên phú của Diệp Hạo Vũ thật sự tốt hơn so với hắn. Nhưng hôm qua khi hắn nghe được tiếng bước chân Hãn Lôi Lôi cũng cách đại sảnh một đoạn, mà Diệp Hạo Vũ cũng nghe thấy vậy mà không nói thêm. Vậy mà Hãn Lôi Lôi lại nói cái gì nàng cũng nghe thấy, đây chẳng phải thâm tàng bất lộ thì là gì? Mà tướng mạo của nàng đáng yêu dí dỏm như thế , tính tình lại rất nghịch ngợm,có ai sẽ hoài nghi nàng biết võ công chứ? Gương mặt này cùng tính tính này cách thật đúng là phương pháp ngụy trang tốt.

11. Chương 11: Tìm Nơi Hỏi Thăm

"Như thế nào a?" Hãn Lôi Lôi có chút không kiên nhẫn.

Viêm Bân không thể tin nhìn nàng, dường như cầu người không phải là hắn mà? Thế nào người không nhịn được ngược lại là nàng? "Biết, ta sẽ không nói ra." Viêm Bân lãnh đạm nói. "Vậy ngươi mang ta đi tìm hoàng đế có được không?" Hãn Lôi Lôi nói thẳng dụng ý giữ hắn lại. "Hoàng thượng? Tại sao?" Viêm Bân không hiểu. "Bởi vì có lẽ hắn biết Xảo nhi ở đâu." "Xảo Nhi? Thủy yêu kia?" "Ngươi cũng biết? Làm sao ngươi lại biết nàng?" Hãn Lôi Lôi có chút kích động túm lấy hắn. Viêm Bân vạn phần bất đắc dĩ, nữ nhân này tựa hồ thiếu đầu óc, không biết Diệp Hạo Vũ làm sao có thể chịu đựng> "Không phải ngày hôm qua ngươi đã nghe hết rồi sao?" "Ách. . . . . . Phải ha." Hãn Lôi Lôi lúng túng buông lỏng y phục của hắn, còn làm ra bộ ghét bỏ khi lau hai cái trên y phục của hắn mới thu hồi tay . ". . . . . ." Viêm Bân im lặng, cô nàng này, thật là không có quy củ. "Vậy ngươi dẫn ta đi có được hay không a?"Hãn Lôi Lôi mỉm cười hỏi. "Ừ, đi thôi." Xa Vân điện "Hoàng thượng, Viêm công tử cùng Hãn cô nương cầu kiến." Thái giám cung kính cúi đầu bẩm báo . "A? Cho bọn họ đi vào đi." Diệp Vân buồn cười nằm ở trên giường. "Vâng" Thái giám xoay người đi ra ngoài, "Tuyên." "Viêm Bân tham kiến hoàng thượng." Viêm Bân khom mình hành lễ, Diệp Vân phất tay ý bảo cho hắn ngồi xuống. Viêm Bân nói ‘ Tạ hoàng thượng ’ liền ngồi xuống. Hãn Lôi Lôi sững sờ nhìn Diệp Vân, hắn. . . . . . Dáng dấp hắn tương tự Diệp Hạo Vũ nha. "Thế nào? Chẳng lẽ trong nhà ngươi chứa cả chị gái và em gái, nhìn thấy trẫm, mới tâm loạn thần mê như thế?" Diệp Vân trêu ghẹo nói. Hãn Lôi Lôi đột nhiên hồi hồn, trừng hắn một cái, " Trong nhà ngươi mới chứa cả chị gái và em gái. Ta tới là để hỏi ngươi, ngươi làm gì Xảo Nhi rồi? Mau chóng thả nàng ra ngoài, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tiểu tử này lại dám nói mình là kỹ nữ? Thật là quá đáng. "Xảo Nhi?" Diệp Vân khẽ nhíu mày, "Ngươi là> "Ừ, ngươi biết ta?" Diệp Vân không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi: "Ngươi biết Xảo Nhi? Là bạn tốt của nàng?" "Ừ, thì sao?" Hãn Lôi Lôi bị hỏi ngược lại giống như hai trận chiến hòa điểm, tình huống này bọn họ cũng không biết phải sao? "Vậy chính là kẻ trong phủ của hoàng đệ?" "Hoàng đế? Ngươi không phải chính là hoàng đế sao?" "Phốc! ~" Viêm Bân mãnh liệt phun một ngụm trà, nhìn Hãn Lôi Lôi im lặng không biết nói gì. Hãn Lôi Lôi không nói, nhưng cũng biết ý hiểu của mình nhất định sai lầm. Diệp Vân thấy nàng như thế, liền nói: "Trẫm muốn nói đệ đệ trẫm, Diệp Hạo Vũ." "Diệp Hạo Vũ a. . . . . . Cái gì? Ngươi là. . . . . . Là ca ca Diệp Hạo Vũ ?" "Ừ, trẫm hỏi ngươi, mấy ngày nay hắn đối xử với ngươi như thế nào?" "Ừ. . . . . . So với trước kia tốt hơn rồi, nụ cười nhiều hơn, sẽ chăm sóc ta, sẽ trêu chọc ta vui vẻ. . . . . . Ách, ngươi hỏi cái này làm gì?" Hãn Lôi Lôi đột nhiên dừng lại. "Ha ha ha ha ha, xem ra đệ đệ thông thái rởm của trẫm rốt cuộc đã thông suốt sao? Chỉ là nếu ngươi có thể nhẹ nhàng tháo bỏ phòng bị như thế thì nhất định là trong phủ không còn thấy cái gì kinh khủng hơn rồi?" "Kinh khủng hơn sao?" Hãn Lôi Lôi sửng sốt, hắn muốn chỉ bồn hoa cúc kia sao? "Thế nào, thật không có?" Diệp Vân không khỏi cau mày, chẳng lẽ đệ đệ của mình thật. . . . . . "Có, một chậu hoa cúc, cọng hoa cúc huyết sắc." Hãn Lôi Lôi đáp chi tiết. "Cái gì?" Diệp Vân đột nhiên nhảy từ trên tháp xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Hãn Lôi Lôi, tựa hồ muốn nhìn từ trong mắt nàng sự dối trá. Rất đáng tiếc, hắn không thấy được cái gì, chỉ là điều này sao có thể đây? Nữ nhân này làm sao có thể đi vào đây? Chẳng lẽ nàng cùng Xảo Nhi là một dạng, đều là yêu? Thật xin lỗi a, các vị, ngày hôm qua ta quên thời gian rồi.

12. Chương 12: Xảo Nhi Xuất Hiện

"Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Dọa chết người, rõ là." Hãn Lôi Lôi oán giận nhìn hắn. "Khụ, không có gì. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi là dựa vào cái này uy hiếp hoàng đệ ." "Uy hiếp?" Hãn Lôi Lôi đang muốn hỏi uy hiếp gì, Viêm Bân đứng một bên vẫn chưa nói gi lãnh đạm nói: "Là Diệp Hạo Vũ tự mình muốn làm bằng hữu của Hãn Lôi Lôi. Ta có thể làm chứng." "Cái gì? Hạo Vũ hắn. . . . . ." "Di, kỳ quái, ta thế nào không nhớ được khi nói lời này cũng có ngươi ở đó nha?" Hãn Lôi Lôi không hiểu. "A, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Nếu không ngươi theo ta về nhà, ta từ từ nói cho ngươi biết?" Viêm Bân mặt cười xấu xa. "Thôi đi. Ngươi dám nói nữa ta liền bảo Diệp Hạo Vũ giết chết tiểu tử ngươi luôn, xem ngươi còn phách lối không." Hãn Lôi Lôi không cho là đúng, ngồi một bên uy hiếp. "Dừng lại, dừng lại, không phải các ngươi tìm đến Xảo Nhi sao?" Diệp Vân nghi ngờ nhìn hai người. "Ách. . . . . . Đúng vậy a, nhưng ngươi vẫn không nói a." "Xảo Nhi hiện là thị tì nha hoàn của trẫm." Diệp Vân cười tà. "Cái gì?" Viêm Bân khiếp sợ. "Thị tì? . . . . . . Bồi. . . . . . Thị tì?" Hãn Lôi Lôi hồi lâu mới phản ứng lại, tức sùi bọt mép nhìn chằm chằm Diệp Vân, hét lớn: " Tại sao ngươi phải làm như vậy? Ngươi có biết ngươi làm như vậy thì đồng nghĩa với việc phá hủy danh tiếng của Xảo Nhi, phá hủy cả đời Xảo Nhi hay không?" Diệp Vân liếc nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói: "Trẫm chỉ biết là, người trẫm xem trọng, không có chuyện không chiếm được. Mà Xảo nhi, nàng chỉ là một Thủy yêu, có tư cách gì không phục tùng trẫm – một thiên tử? Để cho nàng làm thị tì, đó là đánh giá cao nàng. Huống chi trên thế gian còn có bao nhiêu thiếu nữ muốn làm ấm chăn cho trẫm, trẫm cũng cự tuyệt. Nàng lại là thị tì, nói thế nào cũng cao quý hơn so với cái cô gái ấm giường khác nhiều lắm." "Ngươi là cái tên gia hỏa hèn hạ , làm sao ngươi có thể nói Xảo Nhi như vậy? Nàng không giết chết ngươi chính là phúc phận đời trước ngươi đã tu luyện. Ngươi lại dám đối xử với nàng như thế. Ta cho ngươi biết, thối hoàng đế, ngươi nếu không phải cho Xảo Nhi của chúng ta một danh phận hoàng phi, nương nương, vậy. . . . . ." Hãn Lôi Lôi dừng một chút, khóe miệng tươi cười tà mị còn hơn hẳn hắn. "Aì ngươi sẽ làm thế nào?" Diệp Vân hứng thú nhìn nàng. "Vậy hoàng triều của ngươi, chỉ cần trong một đêm sẽ bị hồng thủy phá hủy thành. . . . . . Thế giới dưới đáy nước." "A? Vậy ta còn thật hiếu kì đâu." "Ta từ trước đến giờ nói được là làm được. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta." Trong mắt Hãn Lôi Lôi lóe lên một tia ác độc. "Không cần a, Lôi Lôi! ~" Giọng nữ nóng nảy truyền ra, cô gái một thân trường sam trắng nhạt từ trong phòng vọt ra. "Xảo. . . . . . Xảo Nhi?" Hãn Lôi Lôi có chút ngạc nhiên nhìn người tới. "Đúng vậy a, Lôi Lôi. Không nên làm như vậy. Diệp Vân không phải người như thế mà ngươi cũng không thể phá hủy quốc gia này ." Xảo Nhi rơi lệ đầy mặt hung hăng lắc lắc hai vai của Hãn Lôi Lôi . Hãn Lôi Lôi nhất thời sửng sốt, Xảo Nhi, nàng. . . . . . Đang vì những người khác cầu cạnh sao> "Có được hay không? Lôi Lôi, Diệp Vân thật không phải là người như vậy. Mặc dù ban đầu ta rất không tình nguyện, nhưng sau này. . . . . . Sau ta lại phát hiện ta thích hắn. Cho nên, van cầu ngươi, không nên làm như vậy. Cho dù không chiếm được danh phận cũng không còn quan hệ nữa. Cầu xin ngươi rồi, có được không?" "Xảo Nhi. . . . . . Ngươi làm sao vậy?" Hãn Lôi Lôi thủy chung không đành lòng, ôm lấy Xảo Nhi cao hơn mình nửa cái đầu. "Ta đáp ứng Xảo Nhi, sẽ không đụng đến quốc gia này, có được hay không? Xảo Nhi đừng khóc nữa, được không?" Xảo nhi cũng nghẹn ngào ôm lấy Hãn Lôi Lôi, thanh âm vẫn như cũ: sợ , há miệng run rẩy nói: "Lôi Lôi. . . . . . Cách ngươi nói chuyện thay đổi rồi. Trước kia ngươi không nói những lời độc ác như vậy.Ngươi không phải người cười nhạo khi lấy đi tính mạng của người vô tội.Làm sao ngươi lại biến thành như vậy? Ta ở trong phòng nhìn ngươi, thời điểm ngươi nói chuyện, ánh mắt ác độc kinh khủng. Thật đã làm cho ta sợ hãi. Ta sợ ngươi thật dưới cơn nóng giận sẽ ra lệnh Hà Bá phát nước lũ khiến dân nơi này chúng chết đuối. . . . . ."

13. Chương 13: Xảo Nhi, Là Ngươi Thay Đổi

Hãn Lôi Lôi ngẩn người, cười nhạt chảy nước mắt, "Xảo nhi, là ngươi thay đổi. Ban đầu chúng ta nói vĩnh viễn không chia cách , cũng nói muốn cùng nhau vui vẻ, cùng nhau đùa bỡn, cùng nhau chơi đùa. . . . . . Nhưng ngươi lại vì một nam nhân đoạt đi thân thể trong sạch của ngươi cầu tình với ta. Trong mắt ta tại sao phải thoáng qua ác độc, lời nói của ta ti sao phải ác độc như vậy, ta vì cái gì lại tình nguyện hy sinh tính mạng của nhiều người như vậy chỉ để muốn người đàn ông này nếu không cưới ngươi cũng cho ngươi danh phận không để người khi dễ. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Chúng ta đã nói qua: không điệu bộ, là cái gì chính là cái đó, không che giấu, không tô son trát phấn, cho nên ta chưa bao giờ làm bộ với ngươi. Ta nói như vậy với hắn, đơn giản muốn để cho ngươi có thể sống những ngày thật tốt, ngươi thật không biết sao? Ngươi không phải là người hiểu ta nhất sao? Xảo Nhi! Người thay đổi là ngươi, ngươi vì người đàn ông này, quên mất lời hứa của chúng ta, quên mất ta mặc dù thích mạnh miệng nhưng không thật sự bắt mệnh người chơi, quên mất ta coi ngươi là thân tỷ tỷ,. . . . . . Xảo nhi, người thay đổi là ngươi. Ngắn ngủn mấy ngày, ngay cả ta cũng không rõ tại sao ngươi phải biến thành như vậy. Là hắn che mắt ngươi,hay là. . . . . . Ngươi đã chán ghét ta?" Ngây ngốc cười khổ, Hãn Lôi Lôi xoay người rời khỏi Xa Vân điện. Mị Nguyệt Uyển "Lôi Lôi, ngoan ngoãn nào, đừng khóc. Khóc sẽ thật xấu xí. Xảo Nhi kia không tốt , sau này vẫn còn có ta bên nàng a! ~" Diệp Hạo Vũ mỉm cười ngồi bên cạnh Hãn Lôi Lôi, an ủi vuốt lưng ngọc nhấp nhô bất định.> "Hạo Vũ. . . . . . Không phải là lỗi của ta, thật không phải là lỗi của ta a. Nhưng Xảo Nhi thay đổi rồi, nàng thật sự thay đổi. . . . . ." Trong tròng mắt của Hãn Lôi Lôi hàm chứa nước mắt trong suốt. Dưới ánh trăng chiếu rọi có vẻ mông lung nhu tình vạn phần. "Lôi Lôi ngoan. Đừng nữa nghĩ đến Xảo Nhi là ổn rồi. Nàng ta không đáng giá để nàng như vậy. Đừng khóc, vì một người như vậy khóc,thật không đáng giá." "Ta. . . . . ." "Khởi bẩm Vương gia." Nguyệt Kỵ phi thân đến. "Nói." Diệp Hạo Vũ âm thầm cau mày. "Hoàng thượng nói có chuyện gấp muốn ngài hỏa tốc đến Xa Vân điện." " Lôi Lôi, nàng ngồi thêm một lúc cũng nên vào thôi, tránh bị phong hàn. .. Ta đi trước một lát." Diệp Hạo Vũ thoáng nhìn Hãn Lôi Lôi, lúc này mới rời đi. Đối diện với ánh trăng trên bầu trời xinh đẹp, nước mắt ở trong hốc mắt Hãn Lôi Lôi vẫn vô tình ưu chuyển. Nàng thật là thống khổ, thật khó chịu, trong lòng giống như có cái gì ngăn cách. Hảo buồn bực, hảo buồn bực! Buồn bực làm nàng khó hô hấp, buồn bực làm ngực nàng muốn phát tiết. "Hô! ~" Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá xanh trên cây phát ra âm vang‘ào ào’. Trong chốc lát, một nam tử bạch y đã đứng ở trước mặt nàng. Thân mình nhẹ cúi xuống, sờ sờ mái tóc nhu thuận của nàng. Cực kỳ ưu nhã đứng trước Hãn Lôi Lôi, nhưng trên mặt lại là một bộ tâm bất cam tình bất nguyện, đô môi nói: "Bả vai cho ngươi mượn luôn đó. Nhớ! Không cần đem nước mũi nước miếng lau vào đó. . . . . ." "Oa! ~ ô ô ô. . . . . . Ô. . . . . . Ô ô. . . . . . Ô! ~" Khi hắn sờ tới mái tóc mình thì nước mắt của Hãn Lôi Lôi không có tiền đồ liền rớt xuống. Trên người của hắn, có một cổ hương cỏ nhàn nhạt làm nàng an tâm. "Ách. . . . . ." Viêm Bân ngẩn người, ngay sau đó liền trở tay ôm lấy nàng, khẽ nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi. Chớ nén, nếu không sẽ bị bệnh mà ta trị không được. Bằng không hiện tại ngươi móc tiền túi cho ta đi học y, như vậy tương lai ngươi bị tật bệnh gì rơi trúng thì trong người ta lúc đó cũng không đến nỗi nhanh chóng bó tay rồi! ~" "Phốc! ~" Hãn Lôi Lôi bật cười, người này, đến lúc nào rồi còn có tâm tình nói giỡn?> "Ơ, không tệ đó. Xem ra Bản công tử ngoại trừ giết. . . . . . Ách, săn giết động vật cũng không phải chỉ có hai bàn tay trắng nha. Xem đi, còn làm ột mỹ nhân đặc biệt phải tức cười, ngươi nói xem, không phải nên thưởng ta thứ gì sao?" "Ha ha. Đúng vậy a, nên thưởng, liền phần thưởng cho ngươi một danh hiệu thật lớn bằng miệng thôi." Hãn Lôi Lôi toét miệng cười một tiếng, kéo xiêm áo Viêm Bân xoa xoa nước mắt liền ngồi dậy. "Di! ~ Thật bẩn đó! ~ Thiệt là, bộ y phục này của ta dùng tơ lụa thượng đẳng chế thành, sau đó chọn ngưới khéo tay làm ra,lại bị ngươi lau như vậy. . . . . . Ai, cũng không nói nhiều làm gì, ngươi cứ bồi thường cho ta 50 vạn lượng là đủ."Không đợi Hãn Lôi Lôi cãi lại, Viêm Bân liền nói tiếp: "Xem bộ dạng ngươi chẳng khác khất cái thì nhất định không bồi thường nổi rồi. Bản công tử tâm địa thiện lương, chỉ cần ngươi gả cho Bản công tử làm vợ sẽ xem như thông qua chuyện này. Ngươi thấy thế nào?"

14. Chương 14: Công Chiếm Nam Dương

"Ngươi. . . . . ."

"Mặc dù ta biết rõ mình ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, phong tình vạn chủng, người gặp người thích. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy mình không xứng với ta. Mặc dù đây là sự thật, nhưng xin ngươi không nên nghĩ như vậy, bởi vì ta cũng vì ngươi. Khẳng định ngươi sẽ có cảm giác dáng dấp mình rất xấu, có thể được ta coi trọng là phúc khí ngươi tu luyện tám đời. Nhưng xin ngươi không nên nghĩ như vậy, mặc dù đây là sự thật. Ngươi chỉ cần làm mỹ nhân của ngươi là đủ, mặc dù đây là lời nói trái lương tâm. . . . . ." "Đủ rồi! Viêm Bân, ngươi là mun chết có phải không?" ‘ khanh khách ’ bẻ đốt ngón tay, Hãn Lôi Lôi cười tà đuổi theo hắn tận cùng không buông. Dưới ánh trăng, bóng dáng một đôi người truy đuổi rọi vào trong ao, thật dài. Thật lâu sau mới dừng lại. . . . . . Sáng sớm hôm sau "Ách! ~ Đau chết ta. Đều do cái tênViêm Bân chết bầm. Đuổi theo hắn một nửa làm hại ta té ngã, ai yêu. . . . . . Đau chết." Hãn Lôi Lôi oán trách, che cánh tay mắng đang Viêm Bân ở chỗ xa xôi nào đó. "A, không xong, không xong rồi, tiểu thư."Nha hoàn Mạt Nhi chạy tới, trên mặt nàng tràn đầy kinh hoảng. Nha hoàn do Diệp Hạo Vũ ‘ đưa ’ cho nàng lúc Hãn Lôi Lôi bị thương. C Hãn Lôi Lôi chưa bao giờ chú ý tới đây là nha hoàn của mình mà thôi. "Cái gì không xong chứ? Gấp gáp như vậy, núi lửa phun nham thạch nóng chảy rồi hả ?"Hãn Lôi Lôi làm như không có việc gì nhìn ngang Mạt Nhi một cái. "Không phải a, chủ tử. Là Vũ vương gia được hoàng thượng hạ chỉ lệnh đi công chiếm Nam Dương, giết chết Nam Dương Vương." "A, chuyện đó thì liên quan gì tới ta?" "Nhưng. . . Nhưng là. . ." Mạt Nhi châm chước xem có nên nói hay không, trong ánh mắt mang theo do dự. Hãn Lôi Lôi nhìn nàng một cái, "Có chuyện thì cứ nói, không có thì ta đi ngủ đây." "Nhưng. . . . . . Nhưng là Vương gia tựa hồ rất muốn gặp lại chủ tử ngài một chút." "Hắn nói với ngươi như vậy sao?" "Không phải "Vậy ngươi nói nhăng gì đó?" Hãn Lôi Lôi hơi giận, nàng ghét người khác bịa chuyện. "Bởi vì. . . . . . Bởi vì Vũ vương gia vẫn nhìn Mị Nguyệt Uyển thật lâu, tựa hồ còn đợi gì đó." "A, vậy đi thôi." Hãn Lôi Lôi gật đầu một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Hạo Thiên điện Quả nhiên, Diệp Hạo Vũ đang đứng đây, hơn nữa sau khi nhìn thấy Hãn Lôi Lôi đi ra ngoải, ánh mắt đã ấm áp nhiều, nụ cười chất đầy gò má. "Hạo Vũ, ngươi phải đi rồi?" Hãn Lôi Lôi mỉm cười hỏi. Diệp Hạo Vũ gật đầu một cái, "Ừ, nhớ nghĩ tới ta đó! ~" ^^ "Ừ, chú ý an toàn.> "Hảo, Lôi Lôi, chờ ta trở lại liền dẫn nàng đi chơi. Có được không?" "Tốt, cho nên ngươi cũng đừng chết đó, nếu không cho dù ta phải đuổi theo đến Địa phủ cũng phải đem ngươi từ đó ra ." Hãn Lôi Lôi cười ngọt ngào, ấn xuống một cái hôn trên gò má của Diệp Hạo Vũ. "Ách.” Diệp Hạo Vũ giật mình che mặt mình, rồi sau đó gật đầu thật sâu. Hắn vốn cũng không nghĩ sẽ chết ở chỗ đó. Chỉ là lúc này Lôi Lôi hôn hắn, khiến ý niệm phải trở về của hắn kiên định hơn, hắn. . . . . . tựa hồ thích nàng. "Tốt lắm, cố gắng lên đi, hắc hắc! ~" Hãn Lôi Lôi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. "Thế nào, không đi cùng hắn sao?" Viêm Bân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Hãn Lôi Lôi, dọa nàng giật mình. "Ngươi làm gì thế? Đi bộ cũng không có thanh âm, dọa chết người." Hãn Lôi Lôi trách cứ trừngViêm Bân một cái. "Vậy sao? Có phải bởi vì ngươi thấy hắn đi cho nên khổ sở hay không?" Lời nói tràn đầy ghen tức bật thốt lên làm bản thân Viêm Bân cũng sợ hết hồn. "Không có a, chỉ là tiễn biệt mà thôi." Hãn Lôi Lôi không hiểu ý hắn. "Thật?" "Ừ! Thật, ta lừa ngươi làm gì? Ách. . . . . . Ta đói bụng, đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì đi."Hãn Lôi Lôi kéo Viêm Bân chạy đến đại sảnh. Nam Dương "Vương gia, đã vào Nam Dương rồi. Bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Nguyệt Kỵ nhìn về phía chủ tử vẫn như có điều suy nghĩ. "Hạ trại." Bị cắt ngang suy nghĩ, Diệp Hạo Vũ cũng không muốn nghĩ nhiều đến nàng nữa. "Vâng"

15. Chương 15: Lao Tới, Chiến Trường

Mị Nguyệt uyển

"Ai, không biết khi nào mới lại được gặp Hạo Vũ đây? Có chút chút nhớ hắn rồi." Hãn Lôi Lôi hơi có vẻ thương cảm thở dài nói. "Ai, tại sao ngươi không suy nghĩ đến ta một chút đây?" Viêm Bân học giọng điệu của nàng cảm thán. "Thôi đi. Nghe phát lạnh. Ngươi lại không đi xa, nhớ ngươi làm cái gì?" "Vậy ta đi xa ngươi sẽ nghĩ tới ta phải không?" "Ừ. . . . . . Nói không chừng. Cũng phải xem ta có thời gian không nữa." "Ngươi. . . . . ." "Hắc hắc, đùa giỡn á..., sẽ nhớ ngươi." Hãn Lôi Lôi mỉm cười nhìn chân trời phía xa. Nơi đó là Nam Dương Diệp Hạo Vũ sẽ phải công chiếm. Không biết hắn có thể thành công trở về hay không? Hi vọng hắn không bị thương. Viêm Bân như có điều suy nghĩ nhìn Hãn Lôi Lôi, cười yếu ớt nói: "Hắn không có việc gì, ngươi không cần lo lắng." "Thật?" Hãn Lôi Lôi làm như yên tâm nhìn về phía Viêm Bân. Trong mắt Viêm Bân lóe lên một tia ưu thương, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Ừ, Lôi Lôi, hỏi ngươi một vấn đề được không?" "Được! ~" "Nếu như mà ta cùng Diệp Hạo Vũ đồng thời sắp chết trận ở sa trường, vậy nàng sẽ . . . . .trước tiên sẽ cứu ai?" "Đương nhiên là cứu Hạo Vũ trước á." Hãn Lôi Lôi không chút nghĩ ngợi liền trả lời Viêm Bân. "Tại. . . . . . > Khó khăn phun ra những lời này, Viêm Bân lại chỉ cảm thấy dư thừa. Khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Hãn Lôi Lôi, cũng không quay đầu lại bay vọt đi. "Cái đó. . . . . . Viêm Bân, sao ngươi đã đi mất rồi?" Hãn Lôi Lôi không nghĩ tới Viêm Bân sẽ rời đi, có chút cuống quít muốn kéo hắn lại. Nàng cũng không biết tại sao mình phải khẩn trương như vậy. Chỉ là trong lòng có trực giác không rõ nói cho nàng biết, tuyệt đối không thể để cho lấy hắn rời đi, ít nhất. . . Trước khi Hạo Vũ trở lại, không thể. "Không có gì. Lôi Lôi phải ngoan ngoãn hảo hảo mà cùng Diệp Hạo Vũ sống cho thật tốt. Như vậy ta mới có thể nhắm mắt a." Vô lực cười, lại chỉ tăng thêm một phần bi thương. "Nhắm mắt? Tại sao lại nói nhắm mắt a? Viêm Bân, ngươi đừng làm ta sợ có được không? Ngươi đáp ứng sẽ luôn ở cùng ta, được không?" "Ha ha, Lôi Lôi không thể có lòng tham như vậy được. Nhớ, hảo hảo sống tốt. Muốn khóc, thì cứ khóc cho thống khoái. Đừng nén lại, sẽ bị nội thương đó! ~" Khẽ mỉm cười, Viêm Bân thi triển khinh công nhanh chóng rời đi,không để ý đến một tờ giấy màu vàng từ trong ống tay áo rơi ra. Hãn Lôi Lôi đưa mắt nhìn hắn rời đi, lúc cúi đầu chỉ thấy một trang giấy này. Muốn gọi Viêm Bân lại phát hiện hắn đã không còn ở đây. Nàng cúi người nhặt tờ giấy màu vàng lên, sửng sốt cực độ, vội vàng đuổi theo. Gió tanh mưa máu, bốn phương là một mảnh máu đỏ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Chỉ có thể là loại gào thét của các chiến sĩ liều mạng. "Vương gia, Vương gia, ngài sao rồi?" Nguyệt Kỵ nhìn một nam tử anh tuấn đang che tay chiến đấu. Dù hắn gấp như thế nào đi nữa cũng không cách nào thoát khỏi những người này để xông tới. "Không có gì." Diệp Hạo Vũ giản tiện đáp, tiếp tục chiến đấu. Chợt đại đao chém thẳng xuống dưới, Diệp Hạo Vũ lại không phát hiện ra sức gió cường đại sau lưng. Cánh tay bị khiến giác quan của hắn có chút giảm xuống. "Hô! ~" "Bùm! ~" Đại đao đột nhiên bị một viên đá đánh văng ra. Diệp Hạo Vũ nghe được thanh âm phía sau vội nhìn lại. Lúc này mới kinh hãi, thật may là mình không bị chém trúng. Người xung quanh đột nhiên ngã xuống, Diệp Hạo Vũ ngạc nhiên, lại không biết là vị anh hùng nào tương trợ. "Vương gia, trở về đi thôi. Nơi này có ta là đủ."Viêm Bân lạnh nhạt nhìn Diệp Hạo Vũ. Diệp Hạo Vũ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới người cứu mình sẽ là nội tuyến của mình: Viêm Bân. Nhưng hắn cũng biết giờ phút này không được phép suy tư do dự, đành phải gật đầu một cái phất tay ra hiệu Nguyệt Kỵ bảo toàn quân lui về.

16. Chương 16: Viêm Bân Chết Rồi

"Đợi chút." Viêm Bân kéo Diệp Hạo Vũ sắp rời đi lại, lạnh nhạt nhìn thiên quân bách tướng đang xông lên.

"Chuyện gì?" Diệp Hạo Vũ cau mày, không phải hắn muốn đổi ý chứ? "Chăm sóc Lôi Lôi. . . thật tốt" "Cái gì? . . . . . . Ừ." Nhì một chút, Viêm Bân đành khẽ thở dài một cái, buông hắn ra, một thân một mình tiến sát đội quân mịt mờ trong nước. . . . . . Ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, Hãn Lôi Lôi mới chỉ đi được một phần ba lộ trình. Dừng lại nghỉ ngơi nửa khắc, nước mắt không nhịn được lại tràn mi. Không cần, Viêm Bân, ngươi không được đi. Sờ sờ tờ giấy màu vàng trong ngực , nước mắt tràn lan dữ tợn hơn. Ngày đó nàng nhặt lên tờ giấy màu vàng, vừa mở ra nhìn bên trong đột nhiên thấy hai chữ: thánh chỉ. Lòng hiếu kỳ giục nàng mau đọc cho xong.Những nét chữ rồng bay phượng múa trên giấy miêu tả thống khổ làm nàng khó thừa nhận nổi — Thánh chỉ Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết: Hôm nay Vũ vương gia thân vùi khốn cảnh, mệnh Viêm Bân nhanh đi cứu giúp. Nếu thật gặp nạn, nhất định phải xả thân vì nghĩa, cho dù vạn kiếp bất phục nhất định cũng không chối từ. Khâm thử. Viêm Bân: Hoàng thượng, cho thần thêm một chút thời gian. Thần chỉ muốn xác nhận một chuyện. Sau khi xác nhận rõ nhất định đi ngay lập tức. Hoàng thượng: Mau nhanh đ> Hãn Lôi Lôi khổ sở khóc ồ lên, cho dù nàng biết giờ phút này mình không nên vì thế mà lãng phí thời gian, nhưng khổ sở trong lòng lại làm cho nàng thống khổ vạn phần. Chợt nhớ lại lúc Viêm Bân rời đi, bóng dáng đó kiên định cùng khinh công siêu quần . . . . . . Đợi chút, Hãn Lôi Lôi đột nhiên ngừng rơi nước mắt, khinh công, tại sao mình cũng không nghĩ tới đây? Không để ý dân chúng bốn phía quăng tới tầm mắt kỳ quái, Hãn Lôi Lôi nhàn nhạt nhắm hai mắt lại. Cách đó không xa, một con sông chậm rãi chảy , trực tiếp phiêu dưới lòng bàn chân của Hãn Lôi Lôi, nâng nàng lên, thích thú xông thẳng lên trời. Nam Dương "Giết a! ~ Giết a! ~. . . Giết. . .” Tướng quân dẫn đầu cũng khiếp đảm, chỉ đành khí thế kêu gào. Hắn không thể tưởng tượng được một mình nam tử này lại có thể đánh giết cùng 50 vạn tinh binh của mình. Hôm nay chỉ còn lại tới gần mười vạn tinh binh, hắn nên làm cái gì bây giờ? "A! ~" Một tiếng kêu đau. Viêm Bân chán nản nửa quỳ trên mặt đất,khi trước mạnh mẽ bởi vì Lôi Lôi cự tuyệt cùng mình khổ sở, mặc dù cái này cũng không có thể không bao gồm võ công mình cao cường. Nhưng mà bây giờ lại dần dần có chút lực bất tòng tâm. Tướng quân dẫn đầu thấy vậy thất kinh, không nghĩ tới hắn lại ở thời khắc then chốt này mà bị thương, hơn nữa thể lực giảm không ngừng. Xem ra muốn giết hắn, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này, tà tà cười một tiếng, tướng quân hét lớn: "Cầm đao hung hăng đâm hắn, vì các tướng sĩ chết đi mà báo thù a! ! !" "Phốc. . . Phù phù. . ." Từng tiếng xuyên thấu một, thanh âm phún huyết truyền đến. Viêm Bân hoàn toàn ngã trên mặt đất. Trên người đã có trăm ngàn vết thương rồi, chỉ độc giữ lại một hơi. Nhìn phương xa càng ngày càng mơ hồ, trong đầu nổi lên hình ảnh Hãn Lôi Lôi tinh nghịch. Hắn ngây ngốc mỉm cười, "Lôi Lôi. . . Ta thật sự. . . Hảo. . . Thật sự yêu nàng. . ." "Phốc! ~" Một đao cuối cùng, đâm xuyên qua trái tim của hắn, binh lính hung hăng nói: "Tướng quân, hắn đã chết." "A? Vậy đem thi thể của hắn vứt xuống hoang sơn dã lĩnh, để sói hoang ăn hắn." "Vâng" Binh lính tiến lên muốn nâng thi thể Viêm Bân, lại chợt nghe một hồi khẽ kêu đến từ nơi xa: "Buông ra, các n> Hãn Lôi Lôi chạy đến rồi. Nước đưa nàng đến biến mất trong nháy mắt lúc rơi xuống đất, ánh mắt của nàng yên lặng nhìn thân thể Viêm Bân đã mơ hồ huyết nhục. Thống khổ đi lên trước, từ từ ôm thi thể lạnh lẽo, run rẩy hỏi: "Là ai. . . . . . Là ai đem hắn bị thương thành như vậy?" Binh lính lại vẫn không sợ chết đắc ý nói: "A, tiểu cô nương, là ta cho hắn một kích cuối cùng, sao nào?" "Vậy. . . . . . Ngươi đáng chết rồi." Vung tay lên, tên lính kia liền hư không tiêu thất, chỉ chừa một sợi khói trắng nhàn nhạt bị gió thổi qua. "嗬. . . . . ." Mọi người hít vào thở ra một hơi. Phẫn hận nhìn những người trước mặt, hãn Lôi Lôi nhìn quanh một vòng, đảo mắt nhìn Viêm Bân ánh mắt lại có vẻ dịu dàng. Khi những người kia dần dần biến mất nàng mỉm cười vuốt mặt của hắn, hưởng thụ mùi vị đặc biệt thuộc về hắn. Cuối cùng dừng cách môi mỏng tái nhợt của hắn một chút, khẽ vuốt ve, cúi người ép xuống. Người cuối cùng biến mất thì hai người cơ hồ dính vào nhau. Thật lâu thật lâu, mới vừa đứng dậy, rơi lệ nói:* * *

17. Chương 17: Mất Đi Tất Cả, Cũng Sẽ Không Hối Tiếc

"Viêm Bân, chàng mau đứng lên đi,có được hay không? Ta sai lầm rồi, thật xin lỗi. Khi đó ta cũng không thật sự nghĩ cứu Diệp Hạo Vũ như lời ta nói ra. Bởi vì ta biết võ công của chàng rất rất cao, nếu như ta đi cứu chàng có lẽ sẽ trở thành gánh nặng của chàng. Thật xin lỗi . . . Thật xin lỗi. . . Ô ô. . . . . ."

"Đừng khóc nữa! Lôi Lôi, người chết không thể sống lại được." Lời nói ấm áp là thế nhưng lúc này trở thành lời nói làm người ta phẫn hận. Hãn Lôi Lôi ngẩng đầu lên phẫn hận nhìn Diệp Hạo Vũ, quát lớn: "Viêm Bân nói qua, muốn khóc sẽ phải thống khoái khóc. Đây chính là ta, muốn khóc sẽ khóc, chỉ có Viêm Bân hiểu rõ ta. Ngươi là người ngoài, căn bản không biết chuyện ta muốn làm là gì, cần cái gì. Chỉ có Viêm Bân biết. Nhưng giờ. . . . . . Viêm Bân chết đi đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của ngươi. Nếu không phải vì ngươi, Viêm Bân sẽ không chết. Nếu như không phải ngươi, tên hoàng thượng kia cũng sẽ không hạ thánh chỉ, Viêm Bân sẽ không phải chết. . . . . . Ô ô. . . . . ." Diệp Hạo Vũ sửng sốt, lại vẫn chỉ cảm thấy Hãn Lôi Lôi đang cáu kỉnh. Vì vậy liền ủy khuất ngồi xổm xuống, khẽ vuốt v của nàng, một tay khác kéo nàng, ý đồ lôi nàng đứng dậy, "Lôi Lôi, đừng khóc. Viêm Bân như vậy chỉ là đang làm phận sự vốn có của hắn. Hắn vốn vì tiền tài mà thay ta bán mạng ." "Cái gì?" Hãn Lôi Lôi dùng sức đánh rơi tay Diệp Hạo Vũ ra, vẫn ôm thi thể Viêm Bân như cũ, tức giận trào khắp toàn thân , "Ngươi cho là tiền có thể mua được tất cả mọi thứ sao? Ngươi cho là thu tiền nên phải bán mạng sao? Vậy ta ra ba trăm vạn hoàng kim mua cái đầu của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Diệp Hạo Vũ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hãn Lôi Lôi sẽ phát hỏa lớn như vậy . "Nói a, tại sao ngươi không nói gì? Tại sao ngươi chần chờ?" Hung hăng đẩy hắn ra, Hãn Lôi Lôi lạnh lùng nói: "Ta muốn cứu Viêm Bân, phiền ngươi tránh ra. Nếu không cẩn thận làm ngươi bị thương cũng đừng trách ta." Diệp Hạo Vũ gật đầu một cái, hắn biết bây giờ mình nói gì nàng cũng đều không nghe lọt, cho nên chỉ có thể rời đi. "Viêm Bân ngoan ngoãn đó, Lôi Lôi hiện tại liền tớiu chàng đây. Chỉ là sau khi cứu chàng rồi, Lôi Lôi sẽ biến thành nhân loại. Khi đó chàng cũng không nên cố ý ỷ vào võ công cao cường mà khi dễ Lôi Lôi đó! ~" Tái nhợt cười cười, Hãn Lôi Lôi âm thầm hô động sức mạnhtrong người. Nhất thời bầu trời biến thành một mảnh ám trầm. Gió lớn nổi lên, có chất lỏng nhàn nhạt màu lam từ trong cơ thể Hãn Lôi Lôi nhanh chóng chảy vào trong cơ thể Viêm Bân. Xa Vân điện "Ái phi, nàng mau nhìn bầu trời này là có chuyện gì xảy ra? Có thể dụng pháp lực tiêu trừ hay không?" Diệp Vân cau mày nhìn về phía Xảo Nhi. "Có chuyện gì sao?" Xảo Nhi từ trong phòng đi ra, nhất thời cau mày. Bốn phương một mảnh hỗn độn, gió, dị thường lớn, trời, dị thường thầm. Xảo Nhi thầm nghĩ một lát, đột nhiên thức tỉnh, hét lớn: "Không tốt." "Sao rồi?" Diệp Vân nghi ngờ. "Lôi Lôi. . . . . . sức mạnh của Lôi Lôi bắt đầu trôi mất, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện sao?" "Cái gì?" Diệp Vân khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chỉ là sức mạnh của cô gái yếu ớt kia chạy mất cũng có thể đưa tới biến đổi lớn> "Hi vọng. . . . . . Không có xảy ra chuyện gì." Xảo Nhi âm thầm cầu nguyện. Nam Dương "Phốc! ~" Hãn Lôi Lôi chớp mắt, chợt phun ra một ngụm máu tươi, ngã vào trong ngực Viêm Bân, nhưng trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Mây khắp bốn phía, bắt đầu tan ra. Gió, bắt đầu biến mất, tựa hồ tất cả, dều biến mất, yên tĩnh đến độ làm cho người ta kinh hãi. . . . . .

18. Chương 18: Rừng Đào, Nhà

Ba năm sau

Trong rừng đào, hoa đào nở thật đẹp. Bên suối trong rừng sâu, chỉ thấy một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Từng trận tiếng nói tiếng cười truyền đến, phá vỡ tất cả yên tĩnh . "Mẹ, ba thật là xấu, thừa dịp Sương nhi ngủ đem vẽ mặt của Sương nhi thành dòng suối luôn rồi." Giọng nữ non nớt tức giận truyền đến. "A nha, ông xã, làm sao chàng có thể vẽ mặt nữ nhi thành như vậy a?" Giọng nữ kiều mị mang theo chút khiếp sợ. "Không có a, Lôi Lôi, đó là nữ nhi xử oan ta ! ~"Giọng nam tràn đầy từ tính truyền đến, bên trong lại bao hàm vẻ vô tội. "Mẹ, đừng trách phụ thân a, đó là bởi vì phụ thân quá yêu mẹ." Một giọng nam non nớt truyền đến, lại mang theo chút nguỵ biện. "A?" Cô gái nghi ngờ (?_?) "Bởi vì phụ thân có nói qua, mẹ là Thủy yêu a, cho nên mới vẽ chân thân của mẹ ở trên mặt muội muội a. Thế này không phải là bởi vì quá yêu sao?" "Ách. . . . . . Đúng vậy a Đúng vậy a." Nam tử vội phụ họa nói. ^^ "Ha ha, vậy sao, Vũ thật là ngoan đâu nha. Lại còn thay ba nói chuyện. Thôi đi, ta sẽ không trách con, ai kêu ta độ lượng như vậy đây?" Cô gái dịu dàng nói. "Ừ, nương tử a, gần đây Sương nhi thường oán trách chúng ta không có sinh cho nàng thêm một đệ đệ để khi dễ ! ~" Nam tử mỉm cười. "Vậy sao? Vậy chàng định làm thế nào đây?" "Ha ha, đương nhiên là. . . . . ." Nam tử ôm ngang cô gái lên , trực tiếp đi vào trong phòng, "Đương nhiên là đi tái tạo thêm một đứa rồi...! ~" "Ha ha, tướng công thật là xấu! ~" . . . . . . Thế nào? Ngạc nhiên hông? Đã biết nam chính là ai chưa nào? O(^_^)O

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/da-tung-khong-cach-nao-bien-mat